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When it comes to 
atoms, language 
can be used only 
as in poetry.

Talent mobility เป็นการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่
มทีกัษะความเชีย่วชาญไปยงัท่ีท่ีมคีวามตอ้งการทักษะ
ความเชี่ยวชาญนั้นๆ อย่างมาก รวมทั้งเป็นการช่วย
สร้างโอกาสในการยกระดับองค์ความรู้และทักษะที่
สำาคัญสำาหรับองค์กร โดยมีข้อจำากัดเก่ียวกับขอบเขต
ขององค์กรน้อยที่สุด

Talent mobility เป็นกลไกที่ใช้ได้กับทั้งภายใน
องค์กร ระหว่างองค์กร หรือแม้แต่ระหว่างประเทศ

Talent mobility ทีเ่สนอใน Horizon ฉบบันีเ้ปน็
ความรเิริม่เชิงยทุธศาสตร ์(Strategic initiative) ท่ีมุ่งนำา
ความเช่ียวชาญของบุคลากรในภาครัฐ-โดยเฉพาะด้าน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย-ีไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ
ในการพฒันาความสามารถในการแขง่ขนัของภาคธรุกจิ 
โครงการนี้จะช่วยให้การดำาเนินงานของภาคธุรกิจไม่
เกดิอาการ “สะดดุ” อันเนือ่งมาจากขาดทกัษะทีจ่ำาเปน็ 
และยิง่ไปกวา่นัน้ อาจชว่ยใหภ้าคธรุกจิสามารถพฒันา
แบบก้าวกระโดด

อย่างไรก็ตาม ไม่มีอะไรฟรีในโลกนี้ Talent 
mobility ก็เช่นกัน เพียงแต่ “ใครจ่าย” และ “จ่ายเป็น
อะไร”

แต่เราก็หวังว่าเรื่องแบบนี้จะเป็นประโยชน์แก่
ทุกฝ่าย

ดร.สุชาต อุดมโสภกิจ 

Editor’s 
vision

Niels Bohr (1885-1962)
Danish physicist
Best known for his work on atomic structure 
and quantum theory
Nobel Prize in Physics (1922)
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Gen next
มติพล ตั้งมติธรรม เป็นนักวิชาการประจำาศูนย์บริการ
วิชาการและส่ือสารทางดาราศาสตร์ (public outreach) 
สถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แหง่ชาต ิ(องค์การมหาชน) กระทรวง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเป็นท้ังคนเฝ้าดดูาวและถ่ายภาพ 
เป็นงานอดิเรก จนเว็บไซต์ Astronomy Picture of the 
Day (APOD) ขององค์การ NASA ต้องขอหยิบยืมผลงาน
ไปเผยแพร่ 

นี่คือเร่ืองราวของนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีวิธีคิด
น่าสนใจยิ่ง

   Vision
ในคอลมัน ์Vision เราจบัคูใ่ห ้รศ.ดร.พรีะพงศ ์ทฆีสกลุ  
รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะตัวแทนผู้ให้
มุมมองจากฝั่งมหาวิทยาลัย และตัวแทนจากภาค
เอกชน คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเครือเบทาโกร

Interview
ฉบับนี้ว่าด้วยเรื่อง Talent Mobility กองบรรณาธิการ
จึงออกแบบให้บทสัมภาษณ์ทั้ง 2 คอลัมน์ใน Horizon 
เป็นการจับคู่กันให้มุมมองท้ังจากภาคมหาวิทยาลัย
และเอกชน ใน Interview เราจับคู่ให้ภาคเอกชนอย่าง 
น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเครือเบทาโกร มาพบกับ ผศ.ดร.นิยม กำาลังดี  
ผู้อำานวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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ณ เวลานี ้ ทุกคนต่างมีความสะดวกสบายใน
การติดตามข่าวสารจากสำานักข่าวต่างๆ ที่

ส่งถึงเราได้โดยไม่ต้องรอฟังข่าวจากวิทยุ โทรทัศน์ 
หรือ SMS อีกต่อไป แค่คลิกไปในโซเชียลมีเดียหรือ
เว็บไซต์ คุณก็จะทราบเนื้อหาในสิ่งท่ีต้องการได้ 
อย่างไรก็ตาม การเผยแพร่ข่าวสารทางโซเชียลมีเดีย 
หรือเว็บไซต์ถือเป็นการลงทุนท่ีทางสำานักข่าวจำาเป็น
ต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้น อีกทั้งมีคู่แข่งมากข้ึนเช่นกัน 
ทุกสำานักข่าวย่อมต้องคิดกลยุทธ์ทำาอย่างไรการ
ประชาสัมพนัธท์างอนิเตอร์เน็ตจะประสบความสำาเรจ็ 
หนึง่ในกลยทุธเ์พ่ือประชาสัมพนัธใ์ห้คนเขา้ไปตดิตาม
ให้มากนั่นคือวิธีการ clickbait

Clickbait (อ่านออกเสียง คลิกเบท) แปลตาม
ศัพท์คือเหยื่อล่อให้คลิก หรือการใช้คำาโปรยพาดหัว
ข่าวล่อให้คนกดเข้าไปดู โดยไม่ได้มีเนื้อหาตรงกับ
พาดหัว หรือพาดหัวมีความเกินจริงจากเนื้อหาข่าว
นัน้ การหลอกลอ่ใหค้นคลกิเขา้ไปดนูีเ้พือ่สรา้งรายได้
ให้เวบ็ไซตข์องสำานกัขา่วดว้ยจำานวนยอดคลกิจากหนา้
เว็บไซต์ที่มีโฆษณาแปะอยู่ ตัวอย่างของคำา clickbait 
ที่เรามักพบบ่อยในโซเชียลมีเดียนั้น เช่น ตะลึง! อึ้ง!
แล้วคุณจะคาดไม่ถึง! และ คลิกเข้าไปดูสิ! เป็นต้น

Clickbait 
กดมาสิ!!

การ Clickbait ผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการ 
กระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
หรือ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ หรือไม่ 

คำ า ตอบคื อ ไ ม่ ผิ ด  เ นื่ อ ง จ า ก  พ . ร . บ . 
คอมพวิเตอรฯ์ ฉบบัปจัจบัุน ไมไ่ดค้รอบคลมุการเอาผดิ
ได้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ครอบคลุม
ถึงรูปแบบการกระทำาความผิดในหลายด้าน เช่น ไม่
สามารถเอาผิดผู้ส่งอีเมลเป็นจำานวนมากให้กับผู้อ่ืนได้ 
(Spam Mail) อีกทั้ง การพาดหัวข่าวสไตล์ Clickbait 
ไม่ได้อยู่ในความผิดต่อระบบ เช่น การปลอมแปลง
ไฟล์เพื่อแฝงตัวเข้ามาทำาลายระบบคอมพิวเตอร์ การ
หลอกลวงฉ้อโกง เช่น การปลอมหน้าเว็บไซต์ว่าเป็น
เว็บไซต์ของสถาบันการเงิน หรือการหมิ่นประมาทใคร 
แตเ่ป็นการใชค้วามอยากรูอ้ยากเหน็ทีเ่ปน็เรือ่งธรรมดา
ของมนุษย์สร้างผลประโยชน์กับตัวเองทั้งสิ้น  

การแก้ไขปัญหานี้ เพียงแต่ท่านผู้เสพสื่อใช้ 
วิจารณญานในการรับข่าวสารไม่หลงเชื่อกับ Clickbait 
และสำานักข่าวควรพึงระวังถึงจรรยาบรรณในการเขียน
ข่าวและพาดหัวข่าวให้มีความสมบูรณ์ในตัวเอง ไม่ใช้
ความอยากรู้อยากเห็นของผู้อ่านเป็นเครื่องมือ 
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อ้างอิงจากบทความ Is powdered water the cure for drought and famine? โดย Victoria Woollaston 

อ่านเพิ่มเติมที่: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2362006/Is-powdered-water-cure-drought-famine-Engineers-

create-material-capable-storing-water-soil-YEAR.html#ixzz3fHIlR700  

เทคโนโลยีแก้ปัญหาภัยแล้ง

เกษตรกรในประเทศแห้งแล้งกำาลังจะได้รับข่าวดีเมื่อ
มีเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้ความชุ่มช้ืนแก่พืชผล

ทางการเกษตรในลักษณะผงน้ำา โดยผลิตภัณฑ์นี้มีชื่อ
เรียกว่า Solid Rain 

Solid Rain คิดค้นโดยวิศวกรเคมีชาวเม็กซิกัน
ชื่อว่า Sergio Jésus Rico Velasco เร่ิมแรกทีเดียว
เขาพยายามคิดค้นสารที่สามารถใช้ในผ้าอ้อมของเด็ก
ที่สามารถซึมซับของเหลวได้จำานวนมากในพื้นที่จำากัด 

Solid Rain คืออะไร? 
• Solid Rain คือสารโพลิเมอร์ดูดซับเรียกว่า 

potassium polyacrylate
• สารโพลิเมอร์นี้สามารถดูดซับน้ำาได้มากกว่า 

500 เท่าจากขนาดปกติ 
• น้ำาทั้งหมด 1 ลิตรสามารถถูกดูดไปใน Solid 

Rain จำานวน 10 กรัม และเปลี่ยนไปเป็นสภาพเจลใส
• น้ำ าหรือของเหลวที่ถูกกักเก็บไว้ ในสาร

โพลิเมอร์นี้จะสามารถเก็บไว้ได้กว่า 1 ปีโดยไม่ระเหย
หรือละลายไป

• ของเหลวที่
กักเก็บจะปลดปล่อย
ออกมาเมือ่เจลนีส้มัผสั
กบัดนิและโดนรากของ
ต้นไม้  

Sergio Jésus Rico Velasco ไดก้ลา่วภายหลงั 
ว่าการคิดค้นของเขาสามารถช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง
ในประเทศเม็กซิโกได้ ในขณะนี้ Solid Rain มีขาย
แล้วทั่วไป สนนราคา 17 ปอนด์สเตอร์ลิง หรือ 25 
ดอลลาร์ ต่อ 1 ปอนด์ 

อ้างอิงจากนิตยสาร Modern Farmer 
รฐับาลเมก็ซกินัไดท้ดลองใช ้Solid Rain แลว้ในพืน้ที่
แห้งแล้งของเขต Hidalgo ผลปรากฏว่าผลผลิตการ
เก็บเกี่ยวของพืชเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 300 เมื่อ
ใช้ Solid Rain  

Solid Rain ได้รบั Ecology and Environment 
Award จาก Fundacion Miguel Aleman และได้
ถูกใช้ในประเทศเมก็ซโิกแลว้มากกว่า 10 ปี Velasco 
ไม่ได้สนใจจะทำาการตลาดให้ Solid Rain มากนัก 
Solid Rain จึงเพิ่งถูกนำาไปวางขายในสหรัฐอเมริกา
เมื่อปลายปี 2012 ที่ผ่านมานี่เอง  

Solid Rain ในสภาพปกตจิะมสีภาพคลา้ยกบั 
ผงน้ำาตาล แต่เมื่อโดนน้ำาแล้วจะกลายสภาพเป็น 

เจลใส โดยเจลใสที่กัก
เกบ็น้ำานีจ้ะไมร่ะเหยหรอื
รั่วไหลได้มากกว่า 1 ปี 
สามารถใช้ผสมกับดิน
เพื่อปลูกต้นไม้ในพื้นที่
แห้งแล้งได้

5 : 5 : 
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spEcial rEport
สลิลทิพย์ ทิพยางค์ 

Thailand Strategic Policy  
to Foster ASEAN Talent Mobility 
นโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศไทยต่อการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากร

ปัจจุบันประเด็นเรื่องการเคลื่อนย้ายบุคลากรผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(วทน.) กำาลังได้รับความสนใจอย่างมากทั่วโลก จนมีแนวคิดที่ว่า “Talentism is the New Capitalism” ลัทธินิยม

บุคลากรผู้มีความสามารถคือลัทธิระบบทุนนิยมแบบใหม่ ซึ่งคำาว่า Talentism นี้เป็นคำาพูดของนายคลอส ชวอบ  

ผู้ก่อตั้งและประธานการประชุมเวที World Economic Forum เมื่อปี 2011 นอกจากนี้ผู้นำาของบริษัทและองค์กร

ชั้นนำาต่างๆ ทั่วโลกต่างยอมรับตรงกันว่าการได้มีกำาลังคนผู้มีความสามารถในองค์กรเป็นปัจจัยสำาคัญที่สุดที่นำาไป

สูค่วามสำาเร็จของธุรกิจ แสดงใหเ้หน็ว่าการพฒันาและยกระดบัการแขง่ขนัของประเทศจะไมป่ระสบความสำาเรจ็ได้

หากไมมี่กำาลังคนผู้มคีวามสามารถในดา้นตา่งๆ รองรบั ดงันัน้ทุกประเทศจงึใหค้วามสำาคญักบัการสรา้งนโยบายที่

เหมาะสม ปรับปรงุกฎระเบียบและกลไกท่ีเกีย่วขอ้ง และพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานตา่งๆ ของประเทศใหเ้อือ้อำานวย 

เพือ่ดงึดดูผูม้คีวามสามารถจากตา่งประเทศใหม้าทำางานในสาขาท่ีขาดแคลนและเปน็ทีต่อ้งการ โดยเฉพาะกำาลงัคน

ดา้นการวจิยัและพฒันา วทน. ท่ีจำาเปน็ตอ่การสร้างสงัคมเศรษฐกิจแหง่การเรยีนรู ้(Knowledge Based Economy) 

เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 

การเคลื่อนย้ายบุคลากรผู้มีความสามารถ

ในอาเซียนนับเป็นหนึ่งในความร่วมมือท่ีสำาคัญของ

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ

อาเซียน (Association of Southeast Asian Nations 

or ASEAN) ต่อการรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียน 

(ASEAN Community) ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 

ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ (Community of Action) มีการ

เชื่อมโยงและติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างใกล้ชิด 

(Community of Connectivity) รวมทั้งเป็นประชาคม

เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง (Community of People)  

ตามที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในปฏิญญา 

ว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN 

Concord II หรือ Bali Concord) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2546 ประเทศไทยในฐานะผู้เริ่มก่อตั้งอาเซียน

กว่า 48 ปีที่แล้ว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510  

ควรสานต่อบทบาทเชิงรุกที่สร้างสรรค์ในการผลักดัน

ความรว่มมอืในภมูภิาค โดยใหค้วามสำาคญักบัการพฒันา

เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อการเป็น 

ประชาคมอาเซียนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน

การส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากรผู้มีความ

สามารถในอาเซียนต้องคำานึงถึงการเคลื่อนย้ายใน 2 

ระดับ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ 

(Intra-Regional) ด้วยกันเอง และกับประเทศคู่เจรจา

ของอาเซียน (Inter-Regional) ทั้งในกลุ่ม ASEAN+3 

(ประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) ASEAN+6 (รวม

ประเทศ ASEAN+3 และประเทศอินเดีย ออสเตรเลีย 

และนิวซีแลนด์) และกับประเทศคู่เจรจาอย่างเป็น

ทางการของอาเซียนอื่นๆ ได้แก่ ประเทศแคนาดา 

สหรัฐอเมริกา รัสเซีย สหภาพยุโรป อาเซียนต้องมี 

นโยบายที่เหมาะสมรองรับสนับสนุนการเคลื่อนย้าย

บุคลากรผู้มีความสามารถภายในประเทศสมาชิก

อาเซยีนดว้ยกนัเอง (การหมุนเวยีนสมองภายในอาเซยีน 

หรอื Brain Circulation within ASEAN) ดงึดดูบคุลากร

ผูม้คีวามสามารถจากภายนอกประเทศอาเซยีนใหเ้ข้ามา

ทำางานในอาเซยีน (สมองไหลเข้า หรอื Brain Gain) และ

สง่เสริมใหบ้คุลากรผูม้คีวามสามารถถอืสญัชาตปิระเทศ

สมาชิกอาเซียนท่ีย้ายถ่ินฐานไปทำางานนอกอาเซียน 

(สมองไหลออก หรอื Brain Drain) สนใจทีจ่ะกลบัเขา้มา
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ทำางานในอาเซียน ลดสภาวะการขาดแคลนแรงงานที่มี 

ฝมืีอ นอกจากนีย้งัตอ้งคำานงึถงึการเคลือ่นยา้ยบคุคลผูม้ ี

ความสามารถในระยะยาว ทัง้ขาเขา้ (Immigration) และ

ขาออก (Emigration) และในระยะสั้น (Short-Term 

Mobility) ที่มีปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค

ที่แตกต่างกัน ในฐานะหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน 

ประเทศไทยจำาเป็นต้องมีนโยบายและยุทธศาสตร์ที่

เหมาะสมในการจะช่วยยกระดับคุณภาพบุคลากรของ

ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอืน่ๆ ของอาเซยีนผา่น

การแลกเปลี่ยนความรู้ความเช่ียวชาญและการพัฒนา

ศักยภาพ (Knowledge Exchange and Capacity 

Building) ชว่ยลดระดบัการขาดแคลนบคุลากรผูม้คีวาม

สามารถในสาขาที่จำาเป็น เป็นการสนับสนุนการสร้าง

เครือข่ายผู้มีความรู้ความสามารถระหว่างภาครัฐ ภาค

เอกชน และภาคการศึกษาของอาเซียน ทำาให้อาเซียน 

10 ประเทศมชีอ่งวา่งความแตกตา่งในระดบัการพัฒนา

ลดลง ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำาคัญอย่างยิ่งที่จะทำาให้การ

รวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนทั้งในด้านการเมืองและ

ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สำาเร็จ 

เป็นจริงตามเป้าหมายได้ 

จากความสำาคัญของการเรง่พฒันาความรว่มมอื 

เรื่องการเคล่ือนย้ายบุคลากรผู้มีความสามารถต่อ

การแข่งขันได้ของประเทศไทยและการเป็นประชาคม

อาเซียนท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  มาพิจารณากันว่า

อะไรคือความหมายและประเด็นสำาคัญในเรื่องการ 

เคลื่อนย้ายบุคคลผู้มีความสามารถท่ีท่ัวโลกกำาลัง 

กล่าวถึง โดยเฉพาะบุคลากรผู้มีความสามารถในระบบ 

วทน. เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักเทคโนโลยี 

และนักนวัตกร ที่จำาเป็นและเป็นกำาลังสำาคัญในการ 

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจและการแข่งขันได้ของประเทศและ

ภมูภิาค รปูแบบและประเภทการเคล่ือนยา้ยบคุลากรผูม้ี

ความสามารถมอีะไรบา้ง อะไรเป็นปัจจัยทำาให้บคุลากร

ผูม้คีวามสามารถตดัสนิใจไปทำางานตา่งประเทศ และขอ้

เสนอแนะเชิงนโยบายและบทบาทของประเทศไทยใน

เรื่องการเคลื่อนย้ายบุคลากรผู้มีความสามารถในระดับ

อาเซียนและประเทศคู่เจรจาของอาเซียนควรมีทิศทาง

ไปในด้านใด

ประเภทของการเคลื่อนย้ายบุคลากรผู้มีความสามารถ แบ่งตามรูปแบบ
ของการเคลื่อนย้ายได้เป็น 4 ประเภท1

1. International Mobility หรือ การเคลื่อนย้ายบุคลากรผู้มีความสามารถระหว่างประเทศ 

เป็นการเคลื่อนย้ายตัวบุคลากรข้ามประเทศ จึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับความร่วมมือและข้อตกลงระหว่าง

ประเทศในเรื่องนโยบายการตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) การขอและออกวีซ่าให้คนต่างชาติทำางาน 

(Work Permit) การเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ (Social Benefits) การเสียภาษี (Tax Payment) สิทธิการ

ได้รับบำานาญ (Pension Rights) ประเด็นเรื่องการส่งเสริมให้มีวีซ่าสำาหรับนักวิทยาศาสตร์ (Scientist 

Visa) ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน หรือระหว่างประเทศคู่เจรจาของอาเซียน  นอกจากนี้ยังต้อง

คำานึงถึงการอำานวยความสะดวกให้กับครอบครัวของบุคลากรผู้มีความสามารถท่ีจะเดินทางติดตามมา

ด้วย อีกด้านหนึ่งการให้ความสำาคัญกับประเด็นเร่ืองการเทียบระดับความสามารถหรือประสบการณ์

ของบุคลากรผู้มีความสามารถจากต่างประเทศอย่างถูกต้องและเป็นธรรม การมีนโยบายสนับสนุนจาก

ภาครัฐ และการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม จะช่วยเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรผู้มีความสามารถต้องการ

ที่จะย้ายกลับมาทำางานในประเทศบ้านเกิดของตน เป็นการกระตุ้นสมองไหลกลับ โดยเฉพาะสำาหรับ

ประเทศที่กำาลังพัฒนา เช่น ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ยกเว้น ประเทศสิงคโปร์ ที่

จัดเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว

1 New Concepts of Researcher Mobility – A Comprehensive Approach Including Combined/Part-Time Positions, 
Science Policy Briefing, April 2013, European Science Foundation. Available online at http://www.esf.org/
fileadmin/Public_documents/Publications/spb49_ResearcherMobility.pdf
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2. Intersectoral Mobility หรือ การเคลื่อนย้ายบุคลากรผู้มีความสามารถระหว่างต่างภาค

องค์กร เช่น จากองค์กรในภาคการศึกษา ไปยังภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐ (Triple Helix System of 

University-Industry-Government เป็นแนวคิดของ Etzkowitz และ Leydesdorff ในปี 19952) เป็น

เรื่องท่ีต้องการนโยบายสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสามภาคส่วนนี้ เพื่อสร้างกลไกที่เหมาะ

สมส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนักเทคโนโลยี ช่วยสนับสนุนการนำา

ผลงานวิจัยของจากภาคการศึกษาและภาครัฐ ต่อยอดไปเป็นผลงานนวัตกรรม สร้างมูลค่าจากหิ้ง 

สูห่า้ง สรา้งการเชือ่มโยงบคุลากรผู้มคีวามสามารถระหวา่งภาคส่วน ตวัอยา่งของ Intersectoral Mobility 

ได้แก่ โปรแกรมการเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีการทำางานในภาคเอกชน หรือ Industrial 

Placement การสนบัสนนุใหน้กัวิจยัจากภาคการศึกษาและภาครฐัไดไ้ปทำางานในบรษัิทเอกชนระยะหนึง่  

และการทำาให้นักวิจัยในภาคเอกชนได้มีผลงานตีพิมพ์ท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับสากลร่วมกับนักวิจัยจาก

ภาครฐั สิง่เหลา่ทีจ่ะเกดิขึน้ไดต้อ้งมกีารวางแผนขอ้กำาหนด จดัการเรือ่งข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน การแบง่ 

ผลประโยชน์ และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ต้องจัดให้มีรูปแบบการยอมรับ

ประสบการณ์จากการทำางานในภาคอุตสาหกรรมของนักวิจัยจากภาคการศึกษาและภาครัฐ และการ

ยอมรับและให้ความสำาคัญที่นักวิจัยจากภาคเอกชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการผลิตผลงานวิจัย กับภาค

การศึกษาและภาครัฐ นับเป็นหนึ่งในการส่งเสริมรูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

(Public-Private Partnership)

3. Interdisciplinary Mobility หรือ การเคลื่อนย้ายบุคลากรผู้มีความสามารถข้ามประเภท

สาขาความรูค้วามชำานาญ การสรา้งสรรค์นวัตกรรมเกีย่วขอ้งกับหลากหลายสาขาวชิา เชน่ วทิยาศาสตร ์

เทคโนโลยี วิศวกรรม การพัฒนาสินค้าและบริการ การตลาด การบริหารธุรกิจและการจัดการ การเป็น

ผู้ประกอบการ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และอื่นๆ ดังนั้นการพัฒนาประเทศเป็นสังคมแห่งการ

เรยีนรู้และเศรษฐกจิจากผลผลตินวัตกรรม จำาเป็นตอ้งสนบัสนนุการเคลือ่นยา้ยแลกเปลีย่นบคุลากรผูม้ี

ความสามารถจากต่างสาขาความรู้ความชำานาญระหว่างหน่วยงานในภาคส่วนต่างๆ เพื่อทำาให้เกิดการ

สร้างองค์ความรู้ใหม่จากความรู้เดิมในหลากหลายสาขา

4. Virtual Mobility หรือ การเคลื่อนย้ายบุคลากรผู้มีความสามารถแบบเสมือนจริงด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ นับรวมการเคล่ือนย้ายทั้งสามแบบที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นได้ทั้งในรูปแบบ

ความร่วมมือระหวา่งประเทศ ขา้มรปูแบบภาคสว่นองค์กร และตา่งสาขาความรูค้วามชำานาญ การตีพมิพ ์

ผลงานวชิาการทีม่คีวามรว่มมอืระหว่างนกัวจัิยจากตา่งสถาบนั ตา่งประเทศ การให้คำาปรึกษาทางวชิาการ

ผา่นระบบอนิเตอร์เนต็ และการใช้ระบบ Teleconference ในการประชมุสมัมนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

ระหวา่งผู้เชีย่วชาญดา้นตา่งๆ จากหลายประเทศ กน็บัเปน็การเคลือ่นย้ายบคุลากรผูม้คีวามสามารถแบบ

เสมือนจริง กล่าวได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 เข้ามามีบทบาทสำาคัญในการส่งเสริมการ

เคลื่อนย้ายบุคลากรผู้มีความสามารถข้ามพรมแดน สร้างเครือข่ายติดต่อถึงกันได้ทั่วโลก ทำาให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่

2 Etzkowitz, H. and L. Leydesdorff. 1995. The Triple Helix—university–industry–government relations: a labora-
tory for knowledge based economic development. EASST Review 14, 14–19.
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แนวโน้มของการเคลื่อนย้ายบุคลากร 
ผู้มีความสามารถในระดับโลกและในอาเซียน

จากผลการสำารวจ GlobSci Survey3 ในปี ค.ศ. 2012 ที่นับว่าเป็นหนึ่งในการสำารวจด้านการ

เคลือ่นยา้ยบุคลากรผู้มีความสามารถดา้น วทน. ท่ีครอบคลมุและเปน็ทีย่อมรบัในระดบัโลก จากนกัวจัิย 

จำานวน 17,000 คน ใน 16 ประเทศ ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ ชีววิทยา (Biology) เคมี (Chemistry) 

ธรณีศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์สิง่แวดลอ้ม (Earth and Environmental Sciences) และสาขาวสัดศุาสตร ์

(Materials) พบว่าประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศยุโรป โดยเฉพาะประเทศสหราชอาณาจักร 

เยอรมนี และฝรั่งเศส เป็นประเทศเป้าหมายที่สามารถดึงดูดนักวิจัยจากต่างประเทศให้เข้าไปทำางานได้

มากที่สุด เพราะมีระบบสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานในด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนา

และนโยบายการดึงดูดบุคลากรผู้มีความสามารถจากต่างประเทศที่ชัดเจนรองรับ ส่วนประเทศที่มี 

นักวิจัยเดินทางออกนอกประเทศเพื่อไปทำางานในต่างประเทศมากที่สุด ได้แก่ อินเดีย สวิตเซอร์แลนด์ 

เนเธอรแ์ลนด ์สหราชอาณาจกัร และแคนาดา ตามลำาดบั โดย 75 เปอรเ์ซ็นต ์ของนกัวจิยัจากอนิเดียเดนิทาง 

ไปทำางานในสหรัฐอเมริกา ผลจากการสำารวจยังพบว่าประเทศจีนจะเป็นประเทศที่นักวิจัยคาดว่าจะมี 

ผลงานวิจัยสำาคัญด้านวิทยาศาสตร์มากเป็นอันดับ 1 ของโลก ในปี ค.ศ. 2020 แซงหน้าสหรัฐอเมริกา 

ที่ครองอันดับหนึ่งในปัจจุบัน แต่เมื่อถามว่านักวิจัยจะสนใจเดินทางไปทำางานในประเทศจีนหรือไม่ 

ผลการสำารวจกลับพบว่ามีนักวิจัยต้องการเดินทางไปประเทศจีนเพียง 8 เปอร์เซ็นต์ เทียบไม่ติดกับ

สหรัฐอเมริกาทียั่งคงครองอนัดบัหนึง่ที ่56 เปอรเ์ซน็ต ์นอกจากนีอ้ายแุละระดบัความกา้วหนา้ในอาชพี

ของนักวิจัยยังมีผลต่อการตัดสินในเดินทางไปทำางานต่างประเทศ โดยนักวิจัยที่เพ่ิงจะจบปริญญาเอก 

มีความสนใจที่จะเดินทางไปทำางานในต่างประเทศมากกว่านักวิจัยที่มีตำาแหน่งสูง มีผลงานและทำางาน

มานานกว่า เหตุผลอาจเป็นเพราะสายงานอาชีพของนักวิจัยที่เพิ่งจบใหม่ ยังไม่ชัดเจน และนักวิจัย 

ส่วนใหญ่ต้องการแสวงการประสบการณ์การทำาวิจัยหลังการทำาปริญญาเอกหรือ Post-Doctoral 

Research ในต่างประเทศภายหลังจบการศึกษาในประเทศของตน

การศึกษาและสำารวจด้านการเคลื่อนย้ายบุคลากรผู้มีความสามารถระหว่างประเทศยังเป็นที่

ต้องการอีกมาก ท่ีผ่านมาข้อจำากัดท่ีสำาคัญในการส่งเสริมการเคล่ือนย้ายบุคลากรผู้มีความสามารถ 

โดยเฉพาะในระดับระหว่างประเทศ คือการขาดแคลนแหล่งข้อมูลน่าเชื่อถือและเปรียบเทียบได้ ซึ่งเป็น

ที่มาและเหตุผลในการจัดทำาการศึกษาและผลิตรายงานต่างๆ จากความร่วมมือขององค์กรระหว่าง

ประเทศเพื่อรวบรวมข้อมูลและสรุปวิเคราะห์ Trends เกี่ยวกับเรื่องนี้ เช่น Global Talent Mobility 

Survey 20114 โดย The Network5 และ Intelligence Group6, รายงาน Mercer’s Talent Barometer 

20137 ที่นับเป็นหนึ่งในหัวใจของการประชุม World Economic Forum 2013 Annual Meeting, 

3 Franzoni, C., Scellato, G., and Stephan, P., Patterns of International Mobility of Researchers: Evidence from 
the GlobSci Survey, 2012, Paper prepared for the International Schumpeter Society Conference July 2012, 
Brisbane, Australia. Available online at http://www.aomevents.com/media/files/ISS%202012/ISS%20SES-
SION%207/Scellato.pdf

4 Conny Roobol and Veronique Oonk, Global Talent Mobility Survey 2011: What Attracts the World’s Work-
force?, The Network and Intelligence Group. Available online at http://www.the-network.com/recruitment/
recruitment-expertise/global-talent-mobility-survey/upload/GTMS_Wave3.pdf

5 http://www.the-network.com/
6 http://www.recruitment-intelligence-group.com/home
7 Talent Rising: High Impact Accelerators to Global Growth Executive Summary, Mercer, 2013, http://www.

humansustainabilityinstitute.com/images/mercer_talent_barometer_exec%20summary_final.pdf 9 : 



รายงาน Stimulating Economics through Fostering Talent Mobility และรายงาน Global Talent 

Risk – Seven Responses8 ที่ World Economic Forum จัดทำาร่วมกับ The Boston Consulting 

Group ในปี 2010 และ 2011 ตามลำาดับ เป็นต้น 

บทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยต่อการ
ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากรผู้มีความสามารถด้าน วทน. ในระดับ
อาเซียน

สวทน. ในนามกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยริเริ่มส่งเสริมและผลักดันความ

ร่วมมอืกบัประเทศสมาชกิอาเซยีนอืน่ๆ ในดา้นการศกึษาและสำารวจการเคลือ่นยา้ยบุคคลผูม้คีวามสามารถ

ด้าน วทน. ในอาเซียน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทยที่ให้ความสำาคัญในเรื่องการส่งเสริม 

และพฒันาบคุคลผูม้คีวามสามารถด้าน วทน. รองรบัการเป็นเศรษฐกจิฐานความรูแ้ละยกระดบัความสามารถ

ในการแข่งขันได้ของประเทศ นอกจากน้ีแผนปฏิบัติการด้าน วทน. ของอาเซียน พ.ศ. 2559-2568 หรือ 

ASEAN Plan of Action on Science Technology and Innovation (2016-2025) ได้กำาหนดเรื่องการ

ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายและแลกเปล่ียนบุคลากรผู้มีความสามารถด้าน วทน. เป็นหนึ่งในหกเป้าหมายหลัก 

ของอนาคต วทน. ของอาเซียน ทั้งนี้เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 สวทน. ได้ริเริ่มจัดทำารายงานการศึกษาเรื่อง 

Study on the State of ASEAN Talent Mobility รว่มกบัประเทศสมาชกิอาเซยีนท้ังสิบประเทศในกลุม่คณะ

กรรมการอาเซียนด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีหรอื ASEAN Committee on Science and Technology 

(ASEAN COST) ผลการเก็บข้อมูลและการสำารวจในเบื้องต้นในระดับองค์กรด้าน วทน. ที่เข้าร่วมจาก

ประเทศสมาชิกอาเซียนกวา่ 120 องค์กร พบวา่บุคลากรดา้น วทน. ของอาเซยีนสว่นใหญก่วา่ 37 เปอรเ์ซน็ต ์ 

เดินทางออก (Outbound Trips) ไปทำางานในระยะเวลาตั้งแต่ 2 สัปดาห์ถึง 2 เดือนที่ประเทศในทวีปเอเชีย 

ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ รองลงมาที่ 35 เปอร์เซ็นต์ เดินทางไปในประเทศสมาชิกอาเซียน และที่เหลือ

เดนิทางไปยุโรปและประเทศอืน่ๆ  และในสว่นของขาเขา้ (Inbound Trips) บคุลากรดา้น วทน. ส่วนใหญก่วา่ 

40 เปอรเ์ซน็ต ์เดนิทางมาจากประเทศสมาชกิอาเซยีนในระยะเวลาตัง้แต ่2 สปัดาหถ์งึ 2 เดอืน ตามมาดว้ย 

ระยะเวลามากกวา่ 6 เดอืนท่ี 21 เปอรเ์ซน็ต ์และระหว่าง 2-6 เดอืนที ่19 เปอรเ์ซน็ต์ ทีเ่หลอืเดนิทางมาจาก 

ประเทศในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ยุโรป และประเทศอื่นๆ แรงจูงใจของการเดินทาง 

ไปทำางานต่างประเทศของบุคลากรด้าน วทน. ของอาเซียนส่วนใหญ่ 5 อันดับแรกคือเพ่ือการดำาเนินงาน

ความร่วมมือระหว่างประเทศ การสร้างและสานต่อเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การได้ใช้เครื่องมือและ

อุปกรณ์วิจัยที่จำาเป็น การได้รับความพึงพอใจในการทำางาน และการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย รายงาน

การศึกษานี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2558 ผลสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีได้รับ 

จะนำาไปเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting on 

Science and Technology) ทีป่ระเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ในเดอืนพฤศจิกายน 2558 นี้

ทีผ่า่นมาหลายประเทศในอาเซยีนมคีวามพยายามท่ีจะสง่เสรมิและดึงดูดบุคลากรผูมี้ความสามารถ

ด้าน วทน. เข้ามาทำางานในประเทศ ประเทศสิงคโปร์นับว่ามีมาตรการและนโยบายท่ีชัดเจน และสภาพ

แวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้ออำานวยต่อการดึงดูดบุคลากรผู้มีความสามารถจากต่างประเทศมาทำางานได้

ดีที่สุดในอาเซียน เช่น การท่ีรัฐบาลสิงคโปร์สามารถออกวีซ่าการทำางานให้คนต่างด้าวที่มีฝีมือได้อย่าง

8 Global Talent Risk – Seven Responses, 2011, World Economic Forum in collaboration with The Boston Con-
sulting Group. Available online at http://www3.weforum.org/docs/PS_WEF_GlobalTalentRisk_Report_2011.pdf
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รวดเร็วใช้เวลาเพียงวันเดียว และการให้สิทธิ์เป็นผู้อยู่อาศัยถาวร (Permanent Residence) ต่อผู้เชี่ยวชาญ  

นกัเทคนคิ และบุคลากรผู้มฝีีมอื ท่ีเรยีกว่า Professionals/Technical Personnel & Skilled Worker Scheme 

(PTS scheme) เพราะรัฐบาลเล็งเห็นความสำาคัญของการมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถต่อเศรษฐกิจ

และความสามารถในการแข่งขันได้ของประเทศ รองลงมาคือประเทศมาเลเซียที่จัดตั้ง TalentCorp ขึ้นมา

ในปี 2011 เพื่อดึงดูดสมองไหลกลับจากชาวมาเลเซียที่ไปทำางานในต่างประเทศด้วยโครงการ Returning 

Expert Programme ให้กลับเข้ามาทำางานในประเทศ จัดระบบและเอื้ออำานวยให้ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากร

ผู้มีความสามารถจากต่างประเทศด้วยโครงการ Residence Pass Talent และ Employment Pass ให้มา

ทำางานในสาขาที่จำาเป็นและขาดแคลนในประเทศมาเลเซีย และจัดตั้งเครือข่ายผู้เช่ียวชาญจากภายในและ

ภายนอกประเทศ

ประเทศไทยโดย สวทน. ไดจั้ดตัง้ศนูย์อำานวยความสะดวกบุคลากรผูมี้ความสามารถด้าน วทน. หรอื 

Talent Mobility Clearing House ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักวิจัยจากภาครัฐไปสู่

ภาคเอกชน ทั้งในแบบล่วงเวลาและเต็มเวลาในสาขาที่จำาเป็น ทำาให้เกิดความเชื่อมโยงของงานวิจัยไปสู่การ

พฒันานวตักรรมและการใชง้านเชงิพาณชิย ์ทีผ่า่นมาจนถงึปจัจุบนัศนูยอ์ำานวยความสะดวกบคุลากรผูม้คีวาม

สามารถด้าน วทน. ที่จัดตั้งขึ้นประสบความสำาเร็จในการจับคู่นักวิจัยในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานของรัฐ 

ไปทำางานกับบริษัทเอกชนกว่า 100 กรณี และสร้างฐานข้อมูลนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ของ วทน. 

ที่สามารถขยายผลไปในระดับอาเซียนและต่างประเทศได้ในอนาคต

นโยบายและยุทธศาสตร์เรื่องการส่งเสริมและขับเคลื่อนการเคลื่อนย้ายบุคลากรผู้มีความสามารถ

ด้าน วทน. ในระดับประเทศไทยและระดับภูมิภาคอาเซียนนับเป็นสิ่งที่จำาเป็นในการจัดระบบและเชื่อมโยง

การบริหารจัดการการเคลื่อนย้ายบุคลากรผู้มีความสามารถด้าน วทน. อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ในทุกภาคส่วนทั้งจากภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ประเทศไทยจำาเป็นต้องพัฒนา สร้างฐาน

บุคลากรที่จำาเป็นภายในประเทศ และดึงดูดนักวิจัย นักเทคนิค และผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ขาดแคลนจาก

ต่างประเทศมาทำางานในประเทศ ด้วยนโยบาย กฎหมาย และโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมและเอื้ออำานวย 

รายงานการศึกษาและเครือข่ายนักวิจัยด้าน วทน. ในอาเซียน นับเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำาไปสู่ข้อเสนอแนะ 

เชิงนโยบาย ขอ้ตกลงรว่ม หรอืแนวปฏบิตัท่ีิชดัเจนและเป็นรปูธรรมในระดบัอาเซยีน เชน่ การจดัทำา Scientist 

Visa Pass ให้กับนักวิจัยที่ต้องการเดินทางไปทำางานชั่วคราวในภูมิภาคอาเซียนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 

เป็นต้น

การทีป่ระเทศไทยจะเปน็สว่นหนึง่ของประชาคมอาเซยีนในเดอืนธนัวาคม 2558 เราจำาเปน็ทีจ่ะตอ้ง

ใช้โอกาสนี้กำาหนดยุทธศาสตร์และจุดยืนที่ชัดเจนในการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายและแลกเปลี่ยนบุคลากรผู้มี

ความสามารถด้าน วทน. ของประเทศไทย ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภายในและภายนอกอาเซียน ยกระดับ

ทักษะและศักยภาพของแรงงานด้าน วทน. ในทุกระดับ สนับสนุนความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากร

ด้าน วทน. ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อพัฒนาระบบกำาลังคนรองรับอุตสาหกรรมมุ่งเป้าที่จำาเป็น

ต่อการยกระดับประเทศไทยออกจากกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง และเพ่ือความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศไทยและประชาคมอาเซียน

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: สลิลทิพย์ ทิพยางค์ นักวิจัยนโยบายอาวุโส สวทน.  

salinthip@sti.or.th
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World Water Scenarios 
ภาพอนาคตน้ำาของโลก 

น้ำา เป็นปัจจัยสำาคัญของโลก เป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาประเทศ และมีความสำาคัญ
เทียบเท่ากับพลังงานหรือทรัพยากรธรรมชาติ ปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศท่ีมีทรัพยากรน้ำา ถือว่ามี
ความม่ันคงและมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ

ในการประชุม World Future 2010 ที่บอสตัน 
สหรัฐอเมริกา ได้มีการนำาเสนอภาพอนาคตน้ำาของโลก
ในปี ค.ศ. 2025 ออกเป็น 3 ภาพ ได้แก่ 

- Business as usual เป็นอนาคตที่ดำาเนิน
ไปตามแนวโนม้ของนโยบายน้ำาท่ีมอียู ่ไมไ่ดม้เีง่ือนไขการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ 

- Technology, economics, and private 
sector เปน็ภาพอนาคตทีภ่าคเอกชน (private sector) 
เปน็กลุม่ผู้บุกเบิกการวจัิยและพฒันา และการขบัเคลือ่น
ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยที่ประเทศที่ยากจนไม่
ได้พัฒนาไปด้วย 

- Values and lifestyles เปน็ภาพอนาคตของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความพยายามอย่างยิ่งยวด
เพื่อพัฒนาประเทศที่ยากจนไปด้วยกัน 
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ผลการฉายภาพอนาคตทั้งสามในปี 2025
- Business as usual พบว่า ประเทศอนิเดียและจีนจะมนี้ำาเพยีงพอตอ่การพฒันาของประเทศ 

แต่ประเทศในทวีปอื่นๆ เช่น แอฟริกาและตะวันออกกลางจะอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำา และในภาพรวม
โลกจะขาดแคลนน้ำามากถึง 200 ล้านตัน

- Technology, economics, and private sector พบว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานจะส่ง
ผลดีต่อการพัฒนาของเศรษฐกิจในประเทศกลุ่ม OECD (Organisation for Economic Co-operation 
and Development) และประเทศกำาลงัพฒันารายไดส้งู แตป่ระเทศรายไดต้่ำาจะไดร้บัผลกระทบตอ่การ
ขาดแคลนน้ำาอย่างรุนแรง โดยในภาพรวมโลกจะขาดแคลนน้ำามากถึง 70 ล้านตัน

- Values and lifestyles พบวา่อตัราการขยายตวัของประชากรท่ีลดลงและการมุง่พฒันาทฤษฎี
การเกษตรเชิงปฏิบัตินั้น ประเทศรายได้ต่ำาจะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศควบคู่ไปกับการ
ปกป้องสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ประเทศรายได้น้อยจะมีอัตราการขาดแคลนอาหารลดลง  

ที่มา: World Water Scenarios โดย Olcay Unver และ 

William Cosgrove, เอกสารประกอบการประชุม World 

Future 2010, Boston MA, 10 July 2010 

สรุปแล้วผลของภาพอนาคตนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของการขาดแคลนน้ำาที่เกี่ยวข้องกับ
อัตราการขยายตัวของประชากร อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ 

น้ำาจงึกลายเป็นปจัจยัหนึง่ในการขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกจิของโลกอย่างชดัเจน ประเทศทีม่รีะบบ
การจัดการน้ำาที่ดี ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาของประเทศที่มั่นคง ยั่งยืน

World Water Vision 2025  
The Vision for 2025 was that every man, woman and child will have access to safe water 

supplies. Agriculture will produce enough food so that no one need go hungry. Reduced global 
consumption by industry will accompany substantially higher economic activity in the emerging and 
developing countries. Similar concern for freshwater and the environment will have reduced the volume 
of waste from human activity and led to the treatment of most solid and liquid wastes.
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มติพล ตั้งมติธรรม เป็นนักวิชาการประจำ ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ (public 

outreach) สถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

เป็นทั้งเป็นคนเฝ้าดูดาวและถ่ายภาพเป็นงานอดิเรก จนเว็บไซต์ Astronomy Picture of the Day 

(APOD) ขององค์การ NASA ต้องขอหยิบยืมผลงานไปเผยแพร่ 
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มกีระดานดำากบัชอลก์ แลว้กเ็ขยีนสมการยาวๆ เสรจ็แลว้ 
ก็เอาสมการนั้นไปใส่ในคอมพิวเตอร์ แล้วก็นั่งหน้าจอ 
เขียนโค้ด แก้บั๊ก เพื่อทดสอบสมการนั้นกับสิ่งเราเห็น  
นี่คือส่ิงที่นักทฤษฎีทำา ฉะนั้นโดยสายอาชีพแล้ว 
ผมไม่จำาเป็นต้องใช้กล้องโทรทรรศน์เลย ไม่จำาเป็นต้อง
ดูดาวเลย

“นักดาราศาสตร์ก็คือนักวิทยาศาสตร์ ถามว่า
เรียนไปทำาไม ตอบได้หลายอย่าง คำาตอบง่ายๆ ก็คือ 
โลกเราทุกวันนี้มันก้าวหน้าไปด้วยนวัตกรรมมากขึ้น
เรื่อยๆ นวัตกรรมพวกนี้ก็มาจากวิทยาศาสตร์ แน่นอน
ว่าถ้าเราไม่คิดค้นอะไรใหม่ๆ มันก็ย่ำาอยู่ที่เดิม ไม่
ก้าวหน้าไปไหน ฉะนั้นในทุกอารยธรรม วิทยาศาสตร์
มีส่วนสำาคัญทั้งนั้น” 

ถ้าเช่นน้ัน เราลองถามมติพลว่า ดาราศาสตร์
ให้อะไรกับชีวิต 

“คำาตอบหนึ่งที่ผมชอบบอกก็คือ มันเหมือนกับ
ถามนักสำารวจอย่าง โคลัมบัส ว่า ถ้าเดินทางไปแล้วจะ
เจออะไร จะไปรู้ได้ยังไง ก็ในเมื่อยังไม่เคยมีใครไปถึงที่
นั่น เขาจึงต้องออกเดินทางไปก่อน ถึงจะรู้ว่าจะเจอ
อะไร ฉะนัน้ ถา้ถามวา่นกัวทิยาศาสตรค์ดิคน้โนน่นีแ่ลว้
จะได้อะไร ไม่มีใครตอบได้ แม้แต่ตอนที่ ไอน์สไตน์ คิด
ค้นทฤษฎีสัมพัทธภาพขึ้นมา ก็ยังไม่มีใครรู้หรอกว่าเอา
ไปทำาอะไรได้ 

“สำาหรับคำาตอบส่วนตัวของผม วิทยาศาสตร์
เรียนไปทำาไม ผมมองว่ามันเป็นเหมือนภาระหน้าที่ของ
มนุษย์อย่างหนึ่ง อาจไม่ใช่ทุกคน แต่เป็นส่ิงท่ีมนุษย์
ต้องทำา เราก้าวหน้ามาได้ทุกวันนี้เพราะเราพยายาม
สังเกตธรรมชาติและพยายามจะเข้าใจมัน เราพยายาม
ที่จะทำาความเข้าใจสภาพจักรวาลที่เราอาศัยอยู่ตลอด
เวลา ผมมองว่ามันเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้าย
ของมนุษยชาติที่เราจะต้องเข้าใจทุกอย่างในจักรวาล 
สุดท้ายแล้ววิทยาศาสตร์เรียนไปทำาไม ก็เพื่อที่จะเข้าใจ
ในธรรมชาตขิองทกุสิง่ในจกัรวาล บางคนอาจจะมองวา่
ไม่สำาคัญ แต่ผมว่าสำาคัญนะ” 

เ มื่ อ ถ าม เ ข า ว่ า ก า ร เ ข้ า ใ จจั ก ร ว าลแล้ ว 
จะทำาใหม้นษุยเ์ขา้ใจตวัเองมากขึน้ไหม เขาตอบสัน้และ
ระมัดระวัง ว่า “อันนี้คงเป็นคำาตอบเชิงปรัชญามากกว่า 
แต่ส่วนตัวผมก็เชื่อว่าอย่างนั้น”

แม้โดยสายอาชีพ เขาคือนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 
ที่มีหน้าที่หลักคือการตั้งสมมติฐานและแก้สมการให้
กับทุกเรื่องที่สงสัย แต่งานประจำาของเขาก็ผูกโยงกับ
งานดา้นการศกึษาอยา่งเปน็เนือ้เดยีวกนั ทัง้การจดัคา่ย
เยาวชน ชุมนุมดาราศาสตร์ จัดอบรมครู เพื่อสร้างแรง
บนัดาลใจและกระตุน้ความสนใจทางวิทยาศาสตรใ์หแ้ก่
ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

ก่อนจะมาเป็นนักดาราศาสตร์อย่างทุกวันนี้ 
ประวตัศิาสตร์ส่วนตวัของเขาเปน็ปฏปิกัษก์บัวชิาฟสิกิส์
มาก่อน 

“เดิมสมัยมัธยมผมเป็นคนที่ เกลียดฟิสิกส์
มาก ทำาข้อสอบฟิสิกส์ ม.ปลาย ไม่ได้เรื่องเลย พอเข้า
มหาวิทยาลัยปี 1 ก็ได้เกรด C ตอนแรกผมอยากเป็น
นักเคมีมากกว่า เพราะทำาคะแนนได้ดีมาก เลยได้ทุน 
พสวท. (โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และเลือกเรียนเคมี
ที่จุฬาฯ แต่พอเรียนได้ปีหนึ่งก็ได้รับทุนไปต่างประเทศ 
ทำาให้ต้องย้อนกลับไปเรียนไฮสคูลใหม่อีกปีหนึ่ง  
จนกลายเป็นซูเปอร์ฟอสซิล ก่อนจะได้เรียนต่อที่ 
มหาวิทยาลัยคอร์เนล”

ทนัใดนัน้ ซเูปอรฟ์อสซลิอยา่งมตพิลก็เหน็แง่งาม 
ของฟิสิกส์

“พอมีโอกาสได้ไปเรียนอเมริกา ผมกลับค้น
พบว่าจริงๆ แล้วผมไม่ได้เกลียดฟิสิกส์ แต่ผมเกลียด
การเรียนฟิสิกส์ตามหลักสูตร ม.ปลาย (พบกรณี
เช่นนี้มากในไทย - บก.) ซึ่งมีการตัดทอนหลายๆ 
อย่างจนแทบไม่รู้ว่าฟิสิกส์คืออะไร ตอนแรกที่ชอบ
เรียนเคมีก็เพราะว่ามันทำาให้เราอธิบายสิ่งต่างๆ ท่ี
เกิดขึ้นรอบตัวได้ ในขณะท่ีฟิสิกส์ผมไม่เห็นว่ามัน
เกี่ยวข้องกับชีวิตเรายังไง แต่นั่นเป็นเพราะว่ามันถูก 
ตัดทอนเสียจนไม่เห็นความเกี่ยวข้องอะไรเลย ซึ่งจริงๆ 
แล้วถ้าเรียนให้ลึกลงไปจะพบว่าทุกอย่างมันอธิบายได้
ดว้ยฟสิกิส ์ถา้เหน็ท้องฟา้เป็นสแีดงตอนดวงอาทิตยต์ก  
นอกจากความสวยแล้วผมสามารถบอกได้ว่าทำาไม 
มนัถงึเปน็สแีดง เพราะมนัมอีนภุาคเยอะใชไ่หมถงึทำาให้
แสงกระเจิงมากกวา่ปกติ ถ้าเราอธบิายได ้มนักท็ำาใหเ้รา
ชื่นชอบในสิ่งนั้นมากขึ้น”

ถามเขาว่างานของนักดาราศาสตร์คืออะไร
“จริงๆ ต้องเรียกว่าเป็นนักทฤษฎี ลองนึกภาพ

เหมือนในหนังว่านักทฤษฎีทำางานยังไง อันดับแรกก็คือ  
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in & out
ณัฐพร รักษ์มณี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ดาวพลูโตถูกค้นพบเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 1930 โดย ไคลด์ วิลเลียม ทอมบอห์ (Clyde William 
Tombaugh) นักดาราศาสตร์ชาวอเมริกัน แต่เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ที่ประชุมสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล ที่กรุง
ปราก สาธารณรัฐเช็ก ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์กว่า 2,500 คน จาก 75 ประเทศทั่วโลก ได้มีการโหวตให้ดาวพลูโตที่
มีสถานภาพเป็นดาวเคราะห์มากว่า 76 ปี ออกจากระบบสุริยะและถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของดาวเคราะห์แคระ หลัง
จากที่มีการประชุมยืดเยื้อมามากกว่า 1 สัปดาห์ ทำาให้ระบบสุริยะเหลือดาวเคราะห์เพียง 8 ดวง

เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม ที่ผ่านมา องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ นาซา (NASA) ได้
ถ่ายทอดสดภาพการเดินทางผ่านดาวพลูโตในระยะที่ใกล้ที่สุดส่งกลับมาบนโลกโดยยานอวกาศ New Horizon 

ซึ่งได้ถูกปล่อยออกไปตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2549 ใช้ระยะเวลา
เดินทางกว่า 9 ปี

ผู้ดูแลระบบของ NASA Charles Bolden ได้กล่าวว่า “ใน
ภารกิจน้ี ทำาให้เราได้ไปเยือนดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบสุริยะได้
แล้ว” 

ตอนนี้การสำารวจของยานอวกาศ New Horizon ได้บินผ่าน
ดาวพลูโตสำาเร็จและได้ยืนยันกับนาซาเป็นที่เรียบร้อย เพียง

ไมก่ี่ภาพถ่ายจาก New Horizon ไดถ้กูปลอ่ยออกมา 
นกัวทิยาศาสตรต์า่งๆ ไดเ้รยีนรูเ้พิม่เตมิมากมายจาก
รูปภาพเหล่านี้มากกว่าการสังเกตเป็นปีๆ จากกล้อง
โทรทัศน์เหมือนแต่ก่อน 

มี  หัวใจ  บนดาวพลูโต 

หัวใจของดาวพลูโตมีที่มาจากไหน?
กว่า 60 ปี กลุ่มนักวิทยาศาสตร์รู้ว่ามันมี

มวลสารบางอย่างส่องสว่างออกมาจากดาวพลูโต แต่
หลังจาก New Horizon ได้เดินทางผ่านดาวพลูโตนั้น 
และด้วยการบันทึกจากกล้องของ New Horizon ได้
อธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมว่ามวลสารท่ีมีแสงสว่าง
ออกมานั้นมีรูปร่างเป็นรูปหัวใจ

รูปหัวใจที่ว่านี้ได้รับความสนใจจากสื่อมาก 
ทีเดียว หัวใจฝ่ังหนึ่งจะดูเรียบเนียนกว่าอีกฝั่งหนึ่ง  
นกัวจัิยเช่ือวา่เปน็แอง่บนพ้ืนผวิของดาวเคราะหท่ี์เตม็ไป
ด้วยก๊าซแช่แข็งจากชั้นบรรยากาศ ได้แก่ ก๊าซ nitrogen 
methane และ carbon dioxide 

อย่างไรก็ตาม สีบนรูปภาพท่ีนาซาได้ทำาการ
ตกแต่งชี้ให้เห็นว่ารูปหัวใจบนดาวพลูโตถูกแบ่งออก
เป็นสองข้าง สีในรูปแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของ
สัญลักษณ์ทางเคมีที่แตกต่างกัน สีข้างซ้ายเป็นสีครีม 
ในขณะที่ด้านขวาเป็นสีฟ้าลายโมเสก ซึ่งแสดงให้เห็น

วา่ทัง้สองส่วนมตีน้กำาเนดิทางธรณวีทิยาหรอืเปลอืกโลก 
ที่แตกต่างกัน
ดาวพลูโตเป็นดาวเคราะห์สีแดงหรือไม่?

รูปภาพในเบื้องต้นที่นาซาได้ปล่อยออกมามี 
สีแดง เป็นสีที่เหล่านักวิทยาศาสตร์ต่างก็รู้กันอยู่แล้ว 
แต่แตกต่างจากดาวเคราะห์สีแดงดวงอื่นๆ มาก (อย่าง
ดาวอังคาร) สีแดงของดาวพลูโตนี้มีแนวโน้มว่าจะเกิด
จากโมเลกลุไฮโดรคารบ์อนท่ีเรยีกวา่ tholins ทีเ่กดิจาก
แสงอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์และรังสีคอสมิก 
มีปฏิสัมพันธ์กับก๊าซมีเทนในช้ันบรรยากาศและบน 
พื้นผิวของดาวพลูโต 

“กระบวนการของการเกดิสแีดงบนดาวพลโูตน้ัน
จะเกิดข้ึนทางฝั่งที่เป็นกลางคืนเท่านั้น ที่ไม่มีแสงแดด
จากดวงอาทติย์ส่องถงึ รวมถงึในฤดูหนาวทีพ่ระอาทติย์
อยู่ต่ำากว่าเส้นขอบฟ้ามานานหลายทศวรรษ” Michael 
Summers กล่าว
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ขนาดของดาวพลูโตนั้นสา�คัญหรือไม่?
New Horizon ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขนาด

และขอบเขตของดาวพลโูตไดถู้กตอ้งมากขึน้ ดาว
พลูโตมีขนาดใหญ่กว่าจากท่ีได้คาดการณ์ไว้ก่อน
หน้านี้ประมาณ 80 กิโลเมตร ทำาให้มีขนาดถึง  
2 ใน 3 ของดวงจันทร์ของโลก 

ขนาดที่เพิ่มขึ้น หมายความว่า พื้นผิวบน
ดาวพลูโตมเีปอร์เซน็ท่ีจะเกดิจากน้ำาแขง็มากกว่า
ท่ีจะเกิดจากหิน ตามท่ีสมาชิกในทีมภารกิจนี้ได้
กล่าวไว้ 

การจัดประเภทของดาวพลู โตใหม่  
หมายความว่าดาวพลูโตในขณะนี้มีขนาดใหญ่
กว่าดาวเคราะห์แคระ Eris ซึ่งเป็นหน่ึงในหลาย
ร้อยหลายพันของดาวเคราะห์ขนาดเล็กและ
เป็นวัตถุคล้ายดาวหางโคจรห่างออกไปจากดาว
เนปจูนในเขตที่เรียกว่า แถบ Kuiper

ยังมีการเคลื่อนไหวทางธรณีวิทยา
บนดาวพลูโตหรือไม่?

การขาดข้อมูลของผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับแอ่ง
บนพื้นผิวบนดาวพลูโตท่ีได้เห็นในรูปภาพรูปแรกชี้ให้
เห็นว่าพื้นผิวของดาวเคราะห์แคระดวงนี้อาจเกิดขึ้นมา
ใหม่ หรือไม่ก็เกิดจากการเคลื่อนไหวทางธรณีวิทยา
หรือเกดิจากการกระทำาของช้ันบรรยากาศกไ็ด ้เช่น การ
กัดกร่อน เป็นต้น

หัวหน้าของภารกิจครั้งนี้ อย่าง Alan Stern ได้
กล่าวว่า มีหลักฐานของการเคลื่อนไหวทางธรณีวิทยา
บนดาวพลูโตไม่ว่าจะในอดีตหรือในปัจจุบัน

นาซาได้เรียกชื่อแปลกๆ ของพื้นที่ที่มืดกว่า 
ส่วนอื่นบนดาวพลูโตว่า ‘วาฬ’ 

นักวิจัยกล่าวว่าเป็นเรื่องน่าประหลาดท่ีมีพื้นท่ี
สว่างและพื้นที่มืดตัดกันบนพื้นผิวของดาวเคราะห์ใน
ระบบสุริยะ

สภาพอากาศบนดาวพลูโตเป็น
อย่างไร?

อณุหภมูพิืน้ผวิบนดาวพลโูตมอีากาศหนาวเยน็
มาก มีอุณหภูมิ ตั้งแต่ -172 ถึง -238 องศาเซลเซียส 
ซึ่งขึ้นอยู่กับการโคจรรอบดวงอาทิตย์ 

ตั้งแต่ดาวพลูโตโคจรผ่านมาใกล้โลกเราที่สุดใน
ปี 1989 นกัวชิาการสนันษิฐานวา่ตัง้แตน่ัน้มาดาวพลโูต
ก็เริ่มมีอากาศที่หนาวเย็นลง 

แม้แต่คอมพิวเตอร์จำาลองก็ได้คาดการณ์ว่าชั้น
บรรยากาศบนดาวพลูโตอาจทำาให้มีหิมะตกลงมาและ
หายไป

“ดาวพลูโตมี วัฏจักรของชั้นบรรยากาศที่รุนแรง  
หิมะตกลงบนพื้นผิวโลกและระเหิดกลับไปสู่ ช้ัน
บรรยากาศ” Alan Stern กล่าว

วิธีการส่งรูปภาพและข้อมูลมายัง
โลก?

การส่งรูปภาพและข้อมูลมายังโลกนั้นใช้เวลา
นานแนน่อน เพราะใชร้ะยะทางกวา่ 5 พนัล้านกโิลเมตร 
มีการส่งสัญญาณวิทยุที่สามารถส่งออกเพียง 12 วัตต์
เท่านั้น นั่นหมายความว่า New Horizon มีการส่ง
สัญญาณผ่านระบบสุริยะท่ีมีพลังเทียบเท่าแค่หลอดไฟ 
LED ขนาดเล็ก

อตัราการสง่ชา้ประมาณ 1 กโิลไบตต์อ่วนิาท ีถา้
จะใหด้จีรงิๆ อัตราการสง่ตอ้งสงูถึง 4 กโิลไบตต์อ่วนิาที

ทั้งหมดนี้หมายความว่าภาพขาวดำาของดาว
พลูโตจะใชเ้วลาสามช่ัวโมงในการสง่ และข้อมลูทัง้หมด
ท่ีส่งจากดาวพลูโตมานั้นจะใช้ระยะเวลาทั้งหมด 16 
เดือน



FEaturEs
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
ํ

ที่มาและความสำาคัญ
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 2 พฤษจิกายน 2555 ให้

สำานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.) 
ดำาเนนิการรว่มกบัสำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี(สลค.) และหนว่ยงาน
ที่เกี่ยวข้องดำาเนินงานบูรณาการแผนงาน/โครงการ สำาหรับแผนปฏิบัติ
การของยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) นั้น ‘การส่งเสริม
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาครัฐไปปฏิบัติงานในภาค
อุตสาหกรรม’ ได้ถูกกำาหนดให้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำาคัญในข้อ 8 เรื่อง 
“การวิจัยและพัฒนา” เพ่ือขับเคลื่อนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 
กลยทุธด์งักลา่วมเีปา้หมายหลกั คอื ภาคเอกชนมบีคุลากรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพรองรับการลงทุนวิจัยและพัฒนาและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ิมขึ้นอย่างเพียงพอ ก่อให้เกิดขีดความสามารถในการ
แข่งขันเพิ่มขึ้น 

คณะรฐัมนตรยีงัไดเ้หน็ถงึความสำาคัญในการเตรยีมความพรอ้ม
เขา้สูก่ารเปน็ประชาคมอาเซยีน (ASEAN Community) ในปี 2558 ใน
หลายประเด็นสำาคัญ เช่น การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของสินค้า บริการ การค้า และการลงทุน การพัฒนาศักยภาพการ
แข่งขัน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐาน 
ซึ่งเงื่อนไขสำาคัญหนึ่งต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าว
ข้างต้น คือ การมีบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เพียงพอ 
ท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการที่
ดีเพื่อนำาศักยภาพของบุคลากรเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
ของประเทศ 

นโยบายส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก

มหาวิทยาลัยและสถาบันวัจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

การแข่งขันในภาคเอกชน
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ปจัจบุนับริษทัเอกชนท่ีดำาเนนิกิจการในประเทศไทยมกีารจัดตัง้ศนูย์วจัิย พฒันาและนวตักรรม
มากขึน้ โดยมกีารลงทุนวิจยัและพัฒนาเพ่ิมขึน้เป็นอยา่งมาก ซึง่เห็นไดจ้ากในชว่งป ี2549 ถงึป ี2556 
การลงทนุวจิยัและพฒันาของภาคเอกชนเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 260 (จาก 8,000 ลา้นบาทเปน็ 20,768 
ล้านบาท1) อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบุคลากรวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยอยู่ในภาครัฐและภาค
อุดมศึกษาถึงร้อยละ 64 ขณะที่ในส่วนของภาคเอกชนมีบุคลากรดังกล่าวเพียงร้อยละ 36 นอกจาก
นัน้บคุลากรวจัิยและพัฒนาของภาคเอกชนสว่นใหญเ่ปน็ระดับนกัเทคนคิ ผูช้ว่ยนกัวจัิย และมนีกัวจัิย
ที่มีประสบการณ์ไม่มากนัก ดังนั้น สวทน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรจัดให้มีโครงการ 
ส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของ
ภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) จะเป็น
กลไกสำาคญัในการพฒันาภาคอตุสาหกรรมของไทยใหม้คีวามเขม้แขง็มากขึน้ อกีทัง้เปน็การเชือ่มโยง 
การทำางานระหว่างภาคมหาวิทยาลยัและสถาบนัวิจยัของรัฐ ก่อใหเ้กดิการถา่ยทอดแลกเปลีย่นความรู ้
และสร้างองค์ความรู้ใหม่ระหว่างกัน เป็นการดึงศักยภาพของนักวิจัยไทยที่กระจุกตัวอยู่ในภาค
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐจำานวนมากมาช่วยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาน
ประกอบการภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรมให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ที่ผ่านมา สำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  
(สวทน.) สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) ได้หารือและจัดระดมความคิดเห็นร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหาแนวทางและกลไกการส่ง
เสริมบุคลากรวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาครัฐให้สามารถไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถทางการแข่งขันในภาคการผลิตและบริการ (Talent Mobility) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
โดยในระยะแรกจะเร่ิมจากการส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากรจากภาครัฐไปปฏิบัติงานใน
ภาคเอกชนก่อน  ทั้งนี้ในอนาคตสามารถที่จะพัฒนารูปแบบการส่งเสริมให้หลากหลายมากขึ้น เช่น 
การเคล่ือนย้ายบุคลากรจากภาคการผลิตและบริการมายังภาคอุดมศึกษาหรือหน่วยงานในภาครัฐ 
การเคลื่อนย้ายบุคลากรระหว่างประเทศ (cross-border mobility) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชาคม
อาเซียน เป็นต้น ซึ่งจำาเป็นต่อการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมฐานความรู้พร้อมกับการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มรายได้ให้แก่ประเทศ

ดงันัน้ สวทน. จงึไดจ้ดัทำานโยบายสง่เสรมิบคุลากรดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม
จากมหาวทิยาลยัและสถาบนัวิจยัของภาครัฐไปปฏบิตังิานเพือ่เพิม่ขีดความสามารถการแข่งขันในภาค
เอกชน (Talent Mobility) เป็นนโยบายเร่งด่วนของประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้าน 
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมในภาคเอกชน โดยมุง่เนน้ในสาขายทุธศาสตรข์องประเทศ อาท ิ
เกษตรและอาหาร ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม สุขภาพและการแพทย์ โลจิสติกส์และ
การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เป็นต้น

1 ผลการสำารวจข้อมูลการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน ประจำาปี 2556, สวทน., CEO Innova-
tion Forum 2015, 2 มีนาคม 2558, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์
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วัตถุประสงค์ของนโยบาย
1) ส่งเสรมิใหภ้าคเอกชนลงทนุทำาวิจยัและพฒันาเพิม่ขึน้ทัง้โดยบรษัิทไทยและบรษิทั

ข้ามชาติที่จะเข้ามาตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาในประเทศไทย
2) สร้างอาชีพนักวิจัยและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคเอกชน
3) ส่งเสริมใหบ้คุลากรดา้นวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมในมหาวทิยาลยัและ

สถาบนัวจิยัภาครฐั ไดร้บัประสบการณก์ารทำางานเพือ่พฒันาศกัยภาพของตนเองรว่มกบัภาค
เอกชน โดยร่วมกันทำาวิจัยหรือแก้ไขปัญหาทางเทคนิคตามที่ภาคเอกชนต้องการ 

4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดการทำางานร่วมกันอย่างเข้มแข็งระหว่างภาค
รัฐและมหาวิทยาลัย และภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค การทำาวิจัย การพัฒนา
เทคโนโลยี และการผลิตบุคลากรวิจัยซึ่งเป็นพื้นฐานสำาคัญของการสร้างขีดความสามารถ
ทางนวัตกรรมของประเทศ
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ตัวอย่างการดำาเนินงานการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยในต่างประเทศ
การดำาเนินงานการเคล่ือนย้ายบุคลากรวจิยัระหวา่งภาคการศกึษาและภาคอตุสาหกรรมของ European Commission

ข้อเสนอ ตัวอย่างการดำาเนินงาน

Training Content and  
Environment

การดำาเนินการ
• จัดให้มีการอบรมเรื่องทักษะการทำางาน เพื่อเตรียมตัวรองรับนักวิจัยจบใหม่ให้สามารถ

ทำางานได้ทันที
• จัดให้มีการอบรมเรื่องความเป็นผู้ประกอบการและการจัดการงานวิจัยให้กับนักวิจัยที่มี

ประสบการณ์โดยให้ประกาศนียบัตรรับรอง
• พัฒนาหลักสูตรปริญญาโทและเอกในลักษณะที่มีความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ
ตัวอย่าง
อังกฤษ:
• รัฐบาลให้ทุนสนับสนุนทักษะอาชีพ (เช่น ทักษะการวิจัย, ทักษะการสื่อสาร, ทักษะการ

ทำางานเป็นทีม, ความตระหนักด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา, วิธีการปฏิบัติตน
ในการทำางาน, การเขียนใบสมัครงาน/การขอรับทุน เป็นต้น) ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก 
และนักศึกษาปริญญาหลังปริญญาเอกประมาณ 2 สัปดาห์

• Science Enterprise Challenge เป็นเครือข่ายที่มี Science Enterprise Centers 
จำานวน 13 แห่ง และมีมหาวิทยาลัยเกี่ยวข้อง 60 แห่ง มีวัตถุประสงค์ในการดำาเนินงาน 
คือ กระตุ้นให้เกิดผู้ประกอบการด้าน วทน. และสร้างวัฒนธรรมการเป็นผู้ประกอบการ
ในมหาวิทยาลัย

Training Supervision

การดำาเนินงาน
• จัดให้นักศึกษาปริญญาเอก มีที่ปรึกษา 2 คน ที่มาจากภาคการศึกษาและภาค

อุตสาหกรรม
• จัดให้มีการอบรมผู้ที่จะมาเป็นที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาเอก
ตัวอย่าง
สวีเดน:
• บังคับให้มีการฝึกอบรมทักษะการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อังกฤษ:
• ผู้ที่จะทำาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะต้องผ่านการฝึกอบรมจำานวน 2 วัน
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ข้อเสนอ ตัวอย่างการดำาเนินงาน

Access to  
inter-sectoral  

mobility

1) การดำาเนินงาน
• เพิ่มโอกาสการเคลื่อนย้ายนักวิจัย เช่น การแลกเปลี่ยนบุคลากร, การทำางาน part-time, 

การทำางานในช่วงปิดเทอม, การให้ตำาแหน่งเพื่อยกย่อง, ให้แรงจูงใจทางการเงิน
ตัวอย่าง
เบลเยียม:
• ใช้แนวคิด Industrial Resident ใน Research Hotel หมายถึง ให้นักวิจัยจากภาค

อุตสาหกรรม ลงเรียนในมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา/ยกระดับทักษะและเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆ
2) การดำาเนินงาน
• พัฒนาแนวคิดการให้อาจารย์มาเป็นที่ปรึกษา โดยการทำาสัญญาจ้างระยะสั้น
ตัวอย่าง
ฝรั่งเศส:
• ให้การสนับสนุนทุนในการเป็นที่ปรึกษา (ภายนอกบริษัท) สำาหรับนักวิจัยเอกชน โดยไม่มี

กฎระเบียบการใช้จ่ายเงิน เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา
อเมริกา:
• Massachusetts Institute of Technology (MIT) ทำาสัญญาจ้าง 9 เดือน/ปี โดยช่วง

เวลาที่เหลือให้ทำางานเป็นที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยให้แรงจูงใจกับอาจารย์ที่มีรายได้จาก
การวิจัยในภาคอุตสาหกรรม โดยลดเวลาสอนสำาหรับผู้ที่สามารถหารายได้ >2 ล้าน
เหรียญ และลดเวลางานธุรการ/บริหารสำาหรับผู้ที่สามารถหารายได้ >4 ล้านเหรียญ

3) การดำาเนินงาน
• ประกาศรับสมัครนักวิจัยในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมผ่านช่องทางที่เป็นที่รู้จัก 

เช่น Researcher’s Mobility Portal ERACAREER
• จัดให้มีการแลกเปลี่ยนและฝึกงานในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ SMEs อย่างน้อย 6 เดือน
• จัดให้มี expertise online เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถหา contact person ใน

สถาบันการศึกษาได้
ตัวอย่าง
อังกฤษ:
• University of Manchester & University of Manchester Institute of Science and 

Technology (Career service) ทำางานร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่และ SMEs นอกจากนี้  
ยังสนับสนุนบริษัทท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร และร่วมกับ Career 
service 13 แห่งในการให้นักศึกษาฝึกงานและหางานให้กับบัณฑิตจำานวน 50,000 คน 
ตลอดจนช่วยให้ SMEs เข้าถึงทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
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ข้อเสนอ ตัวอย่างการดำาเนินงาน

Appraisal of mobility

การดำาเนินงาน
• ให้แรงจูงใจสำาหรับการเคลื่อนย้ายระหว่างภาคส่วนในระบบของสถาบันการศึกษา เช่น 

สภาพการทำางานและเงินเดือน
• พัฒนาระบบการประเมินผลงานที่โปร่งใสและยุติธรรม
ตัวอย่าง
นอร์เวย์:
• ในกรณีที่อาจารย์มหาวิทยาลัยทำางานให้กับภาคอุตสาหกรรม ก็จะได้รับเงินเดือนเพิ่มจาก

ภาคอุตสาหกรรมด้วย

Permanent Mobility to 
the Other Sector

การดำาเนินงาน
• สถาบันการศึกษาควรจ้างบุคลากรที่มีประสบการณ์ทำางานในภาคอุตสาหกรรมมาเป็น 

ผู้บริหาร และจ้างพนักงานที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับภาคอุตสาหกรรมมาทำางานด้วย เพื่อ
เปลี่ยนวัฒนธรรมการทำางาน

ตัวอย่าง
เนเธอร์แลนด์:
• สถาบันการศึกษาจ้างคนที่จบปริญญาเอก จากอุตสาหกรรมมาเป็น Extraordinary 

Professors

Administrative Barriers 
and Autonomy Needed 

to Overcome Them

การดำาเนินงาน
• ให้อำานาจกับสถาบันในการจ้างบุคลากรที่มีประสบการณ์จากภาคสถาบันการศึกษาและ

ภาคอุตสาหกรรมด้วยข้อเสนอที่ดี
• ควรมีกฎที่สามารถอนุมัติให้นักวิจัยในสถาบันการศึกษาทำางาน part-time ในภาค

อุตสาหกรรมได้
ตัวอย่าง
สวีเดน:
• สถาบันการศึกษาสามารถจ้างบุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมมาเป็นอาจารย์ใน

มหาวิทยาลัย
ฝรั่งเศส:
• National Institute of Health and Medical Research (INSERM) จัดทำา interface 

programme ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยทำางานในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย 
และอุตสาหกรรมที่เป็นเครือข่ายกันได้เป็นระยะเวลา 3-5 ปี โดย INSERM จ่าย 
เงินเดือน 2/3 ในขณะที่เครือข่ายจ่ายเงินเดือน 1/3
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ข้อเสนอ ตัวอย่างการดำาเนินงาน

Framework Conditions 
for Academia-industry 

Partnerships

การดำาเนินงาน
• กำาหนดกรอบการทำางานร่วมระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมโดยสนับสนุนให้

ทำางานร่วมกัน มีการสนับสนุนทุนวิจัยร่วม และมี fellowship 
• กำาหนดแนวปฏิบัติและสถานที่ทำางานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาและภาค

อุตสาหกรรม
ตัวอย่าง
เดนมาร์ก:
• Danish Confederation of Industries จัดทำา Contacts, Codex & Contracts- คู่มือ

การทำาวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัท

Appraising Institutions

การดำาเนินงาน
• ให้นำาประเด็นการทำางานร่วมระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมมาเป็น

เกณฑ์ในการประเมินผลงานด้วย
ตัวอย่าง
• ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ อังกฤษ ประเมินโดยใช้เรื่องดังกล่าวมาเป็นเกณฑ์

SME-academia  
Networks

การดำาเนินงาน
• สร้างความร่วมมือระหว่าง SMEs และสถาบันการศึกษาโดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัว
ตัวอย่าง
เนเธอร์แลนด์:
• การจัด ‘Friday Afternoon’ ใน Philip High Tech Campus Eindhoven (มีบริษัท

มากกว่า 40 แห่ง) เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัย

Funding for Training 
Academic Staff

การดำาเนินงาน
• จัดให้มีทุนสนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับบุคลากรทุกระดับในสถาบันการศึกษาเพื่อ
ให้เรียนรู้สภาพแวดล้อมใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงบทบาทการทำางาน

ตัวอย่าง
Europe:
• เครือข่ายการฝึกอบรมผู้บริหารในสถาบันการศึกษา และ Technology Transfer  
Officers
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ตัวอย่างการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำาหรับบุคลากรวิจัยที่ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น

ข้อเสนอ ตัวอย่างการดำาเนินงาน

สิงคโปร์ - โครงการ T-Up ของ
สิงคโปร์ (Technology for En-
terprise Capability Upgrading 
Initiative)

ให้นักวิจัย จากสถาบันวิจัย A*Star ไปทำางานที่บริษัทที่คนสิงคโปร์เป็นเจ้าของ
หรือมีหุ้น อย่างน้อย 30% และมีโครงการวิจัยได้ไม่เกิน 2 ปี โดย โครงการ T-Up 
สนับสนุนเงินเดือนและสวัสดิการของนักวิจัย ไม่เกิน 70% 

(Source: Poh-Kam Wong, Annette Singh. Public Innovation Financing Schemes in 

Singapore)

ยุโรป– โครงการ Marie Curie 
Industry-Academia Partner-
ships and Pathways (IAPP)

ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยของรัฐจาก
ประเทศสมาชิกในกลุ่ม EU ร่วมงานกับภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ SMEs โดย
จะสนับสนุนค่าแรงทั้งหมดสำาหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุน

(Source: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/)

ฝรั่งเศส - National Institute of 
Health and Medical Research 
(INSERM)

จัดทำา interface programme ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยทำางานใน 
โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย และอุตสาหกรรมที่เป็นเครือข่ายกันได้เป็นระยะเวลา 
3-5 ปี โดย INSERM จ่ายเงินเดือน 2/3 ในขณะที่เครือข่ายจ่ายเงินเดือน 1/3 

(Source: European Commission (2006). Mobility of Researchers between Academia and 

Industry: 12 Practical Recommendations.)

สเปน– โครงการ Torres 
Quevedo

มุ่งส่งเสริม R&D ใน SMEs ให้เงินสนับสนุนนักวิจัย 75% ของเงินเดือนเป็นระยะ
เวลา 3 ปี 

(Source: European Commission (2006). Mobility of Researchers between Academia and 

Industry: 12 Practical Recommendations.)
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ความก้าวหน้าในการดำาเนินงานตามนโยบายส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) ของประเทศไทย

• คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นชอบนโยบายส่งเสรมิบคุลากรด้านวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพ่ือเพิ่มขีดความ
สามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) ในประเด็นดังต่อไปนี้
(1) เห็นชอบให้การปฏิบัติงานในโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

จากมหาวทิยาลยัและสถาบนัวิจยัของภาครฐัไปปฏบิตังิานเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในภาคเอกชน 
ของบุคลากรจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ถือเป็นการปฏิบัติงานเต็มเวลาของ
หน่วยงานต้นสังกัด โดยให้นับเป็นอายุราชการหรืออายุงานของหน่วยงานต้นสังกัด

(2) เห็นชอบให้การปฏิบัติงานในโครงการฯ ตามข้อ 1 ของบุคลากรจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย
ของภาครัฐ ที่มีข้อผูกพันตามสัญญาชดใช้ทุน นับเป็นระยะเวลาชดใช้ทุนตามสัญญาด้วย ทั้งนี้ ให้
รวมถงึผู้รับทนุทีต่อ้งการเขา้รว่มโครงการฯ ก่อนเริม่ปฏบิตังิานในหนว่ยงานตน้สงักดัสำาหรบักรณีที่
หนว่ยงานตน้สงักดัเปน็มหาวทิยาลยัของรฐั และองค์การมหาชน โดยครอบคลมุท้ังองค์การมหาชน
ทีจ่ดัตัง้ตามพระราชบัญญตัอิงค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และองคก์ารมหาชนทีจั่ดตัง้ตามพระราช
บัญญัติเฉพาะ ที่เป็นหน่วยงานด้านวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

(3) เหน็ชอบใหบ้คุลากรจากมหาวิทยาลยัและสถาบนัวิจยัของภาครฐัทีเ่ข้ารว่มโครงการฯ สามารถใชผ้ล
การปฏิบัติงานในภาคเอกชนในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นผลงานในการขอตำาแหน่งทางวิชาการหรือ
ตำาแหน่งงานอื่นๆ รวมทั้งการขึ้นเงินเดือน โดยให้มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐจัดทำา
เกณฑ์การเลื่อนตำาแหน่ง การเข้าสู่ตำาแหน่งทางวิชาการและการขึ้นเงินเดือนที่ชัดเจน 

(4) มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) ประสานหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในภาค
รัฐและภาคเอกชน เพื่อผลักดันการดำาเนินการตามนโยบายให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
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• มศูีนยอ์ำานวยความสะดวก Talent Mobility (Talent Mobility Clearing House) จำานวน 4 แหง่ ครอบคลมุ
พื้นท่ีดำาเนินงานท่ัวประเทศ ได้แก่ ภาคกลาง-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาคเหนือ-
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื-มหาวทิยาลยัขอนแกน่ และภาคใต-้มหาวทิยาลยัสงขลา
นครินทร์ เพื่อทำาหน้าที่ประสานงานความต้องการบุคลากรวิจัยของสถานประกอบการกับหน่วยงานต้น
สังกัด สนับสนุนการจัดทำา/ปรับปรุงกฎระเบียบหน่วยงานต้นสังกัดในการส่งเสริมนักวิจัยไปปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ โดยได้มีการเริ่มนำาร่อง Talent Mobility ไปแล้ว อีกทั้งมีหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้ามา
ร่วมขับเคลื่อนโครงการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยนเรศวร สำานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ และสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

• สร้างความตระหนักเกี่ยวกับนโยบาย Talent  Mobility และกลไกที่เกี่ยวข้อง โดยจัดงาน Talent Mobility 
Fair 2015 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำา กรุงเทพฯ และจัดงาน 
Talent Mobility Fair ในภมิูภาคตา่งๆ ไดแ้ก ่Talent Mobility Fair ภาคเหนอื 2015 เมือ่วนัที ่7 สงิหาคม 
2558 ณ โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่ Talent Mobility Fair ภาคใต้ 2015 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 
2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ Talent Mobility Fair ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ 2015 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการนำาเสนอโครงการที่ประสบความสำาเร็จจากการจับ
คู่ความร่วมมือ และโครงการที่มาจากการนำาผลงานวิจัยไปต่อยอดเพื่อแก้ปัญหาด้านการผลิต และการ
จัดการนวัตกรรม เป็นต้น

• เกิดการเคลื่อนย้ายนักวิจัยจากภาครัฐไปทำางานในภาคเอกชนในรูปแบบ Talent Mobility แล้วจำานวน 
111 คน และผู้ช่วยวิจัย 77 คน จาก 51 โครงการ ที่มาจาก 47 บริษัท (บริษัทขนาดใหญ่ 4 บริษัท 
และ SME 43 บรษิทั) นอกจากนัน้มี SME ไดร้บัการวนิจิฉัยปัญหาและวิเคราะหค์วามตอ้งการสนบัสนนุ
ด้าน วทน. แล้วจำานวน 1,125 บริษัท และปัจจุบันมีสถานประกอบการที่อยู่ระหว่างการจับคู่ จำานวน 
134 โครงการ และมีความต้องการนักวิจัยกว่า 300 คน1

1 ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2558
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มณีรัตน์ ศรีปริวาทิน
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ปัจจบุนั มคีนจำานวนมากมปัีญหาอาการนอนกรน โดยสถิตโิรคนอนกรนในคนไทย 
ส่วนใหญ่พบได้ในกลุ่มผู้ชายมากถึง 20-30 เปอร์เซ็นต์ และในกลุ่มผู้หญิง

พบได้ถึง 10-15 เปอร์เซ็นต์ และเป็นที่ทราบกันว่าการนอนกรนไม่ได้สร้างความ
รำาคาญเพยีงอยา่งเดยีว แตก่ลายเปน็อกีหนึง่สญัญาณอนัตรายทีม่ผีลตอ่สขุภาพจติ
ของผูน้อนกรนและคนรอบตวัเป็นอยา่งมาก พบไดบ้อ่ยในผูมี้น้ำาหนกัมากกวา่ปกต ิ
หรอืมีลกัษณะทางกายวิภาคท่ีทำาใหเ้กดิการอดุกัน้ทางเดินหายใจงา่ยกวา่ปกต ิเช่น 
กล้ามเนื้อของเพดานอ่อนหย่อน ต่อมทอนซิลมีขนาดใหญ่ หรือขากรรไกรมีขนาด
เลก็กวา่ปกต ิซึง่หากทางเดนิหายใจตบีแคบมากเกนิไปจะทำาให้เกดิการหายใจแผว่  
(Hypopnea) ซ่ึงในบางรายกล้ามเนื้อดังกล่าวเกิดการหย่อนยานจนปิดทางเดิน
หายใจ ในทางการแพทย์เรียกว่าภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น 

Obstructive Sleep Apnea (OSA) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าภาวะการหยุด
หายใจขณะหลบั ซึง่ถา้หากมกีารหยุดหายใจหลายครัง้ในขณะนอนหลับ 

จะสง่ผลใหร้ะดบัความอ่ิมตวัของออกซเิจนในเลอืดลดนอ้ยลง สง่ผล 
ให้สมองได้รับออกซิเจนน้อยลงไปด้วย และเมื่อสมองขาด
ออกซิเจนก็จะต้องคอยปลุกให้ผู้ป่วยตื่นเพื่อเริ่มหายใจ
ใหม่ วนเวียนเช่นนี้ตลอดคืน ทำาให้นอนหลับได้ไม่เต็มที่ ซึ่ง
อาการดงักล่าวนีอ้าจเปน็อนัตรายถงึชวีติไดห้ากไมไ่ดร้บัการ
เยียวยารักษาให้ถูกวิธี

หมอนและที ่นอนอัจฉริยะ 
(Smart Pillow and Smart Bed)

ดังนั้น เมื่อมีอาการนอนกรนเกิดร่วมกับภาวะ
หยุดหายใจขณะหลับแล้ว จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
ได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาท่ีถูกต้องจากแพทย์ 
เพราะการที่แพทย์สามารถตรวจหาสาเหตุของโรคและ
พจิารณาวางแผนการรกัษาแตเ่นิน่ๆ จะชว่ยลดอนัตราย
ทีจ่ะเกดิกบัอวัยวะและระบบตา่งๆ ท่ีสำาคัญของรา่งกาย
ได้ ซึ่งแพทย์จะวินิจฉัยภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ
ได้จากประวัติการนอนและการตรวจความผิดปกติ
ระหว่างการนอนหลับ (Polysomnogram, PSG) 
ด้วยการให้ผู้ป่วยนอนในห้องนอนที่เป็นส่วนตัวเป็น
เวลาหนึ่งคืน โดยจะมีการบันทึกข้อมูลเก่ียวกับ คลื่น
ไฟฟ้าสมอง การเคลื่อนไหวของลูกตา การเคลื่อนไหว
ของกล้ามเนื้อ การเต้นของหัวใจ ลักษณะการหายใจ 
รวมถึงปริมาณออกซิเจนในเลือดโดยการติดขั้วโลหะ 
(Electrode) ที่บริเวณศีรษะและใบหน้า และเซ็นเซอร์
ที่จมูก ขา หน้าอก และหน้าท้อง เพื่อใช้ในการวินิจฉัย
และประเมนิความรนุแรงของภาวะการหยดุหายใจขณะ
นอนหลับ ซึ่งการตรวจรักษาปัญหาดังกล่าวในปัจจุบัน 
ค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงมาก
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ที่มา: ทีมวิจัยภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมอนและที ่นอนอัจฉริยะ 
(Smart Pillow and Smart Bed)

ทีมวิจัยจากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล นำาโดย ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ 
ไดเ้ล็งเห็นความสำาคญัและปญัหาท่ีส่งผลกระทบตอ่คน
ที่มีอาการดังกล่าว จึงได้คิดค้นและประดิษฐ์เคร่ืองมือ
ที่สามารถตรวจสกรีนเบื้องต้น เพ่ือดูการเปลี่ยนแปลง
ทางสรีรวิทยาและอากัปกิริยาต่างๆ ทีเ่กิดขึ้นขณะหลับ 
มีชื่อว่าหมอนและที่นอนอัจฉริยะ (Smart Pillow and 
Bed Sheet) ซึง่ไดร้ว่มกบัแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญทางดา้นการ
นอนหลบัของโรงพยาบาลรามาธิบดใีนการดแูลการวิจยั
อยา่งใกล้ชดิ โดยหมอนและท่ีนอนอจัฉรยิะดังกล่าว เป็น
ระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ฝัง
ตัวบนผ้า ในลักษณะของปลอกหมอนและผ้าปูที่นอน 
เมื่อนำาไปใช้จะทำาให้ที่นอนกลายเป็นที่นอนอัจฉริยะที่
สามารถตรวจวัดอากัปกิริยาการนอนหลับของผู้ใช้งาน 
ได้แบบเรียลไทม์ (real-time) เช่น อาการการนอนหลับ 
ว่าหลับสนิทหรือไม่ ลักษณะและอัตราการหายใจ  
ท่านอนถูกต้องหรือไม่ มีการกรนหรือไม่ มีการตื่น
ขึ้นบ่อยหรือไม่ มีความถ่ีอย่างไรในแต่ละคืน มีการ
หยุดหายใจหรือไม่ ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบการนอนของ
ตนเองได้ในภายหลัง หรือสามารถนำาข้อมูลดังกล่าวให้
บุคลากรทางสุขภาพ เช่น แพทย์ เพื่อช่วยวินิจฉัย หรือ
แม้แต่แชร์ข้อมูลการนอนหลับให้ญาติมิตรได้ทราบผ่าน
เครือข่ายสังคม เช่น Facebook 

หมอนและท่ีนอนอัจฉริยะนีน้อกจากจะสามารถ
ใช้ดูแลสุขภาพส่วนตัวท่ีบ้านได้แล้ว ยังสามารถนำาไป
ติดตั้งเป็นระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย (Wireless 
Sensor Networks) ท่ีทำางานร่วมกันเป็นเครือข่าย
ข้อมูล เช่น นำาไปใช้กับเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาล ซึ่งจะ
ทำาใหห้มอนและทีน่อนแตล่ะใบสามารถส่งขอ้มลูกนัเปน็
ทอดๆ มายังคอมพิวเตอร์กลางของโรงพยาบาล ซึ่งจะ
ทำาให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเฝ้าติดตามคนไข้
ท่ีนอนอยู่จำานวนมากได้พร้อมๆ กัน บนหน้าจอเดียว
ระบบน้ียังสามารถนำาไปเชื่อมโยงกับอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่
คณะวิจัยได้พัฒนาขึ้น ได้แก่ รองเท้ารับส่งข้อมูล (Data 
Shoe) ถุงมือรับส่งข้อมูล (Data Glove) เสื้อตรวจวัด
สุขภาพ (Wearable Health Monitoring) เพื่อให้เป็น
ระบบตรวจวัดกิจกรรมชีวิตในแต่ละวัน (Daily Activity 
Monitoring)

หมอนและที่นอนอัจฉริยะที่ทีมวิจัยได้สร้างข้ึน
นั้น นอกจากจะเป็นระบบที่ติดตั้งได้ง่ายแล้ว ยังมีราคา
ท่ีถกูกวา่การไปตรวจเชค็ทีโ่รงพยาบาล ซึง่เป็นการสรา้ง
โอกาสให้คนทั่วไปที่มีรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลาง
สามารถเขา้ถงึการดแูลรกัษาไดม้ากยิง่ขึน้ ...เหน็คนไทย 
ใจดีอย่างนี้ขอยกตำาแหน่งนักวิจัยใจบุญ ให้กับทีมวิจัย
นี้เลยค่ะ 
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การปรับแต่งจีโนม (Genome Editing) 
เพื่อการบำาบัดรักษา

ดร.สุชาต อุดมโสภกิจ

เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2013 ลิงแสมฝาแฝด
ตัวเมีย ชื่อ หมิงหมิง และ หลิงหลิง ได้ถือกำาเนิดขึ้นที่
สถาบันวิจัยด้านชีวการแพทย์ในเมืองคุนหมิง มณฑล
ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นการถือกำาเนิด
แบบไม่ธรรมดา เนื่องจากก่อนหน้านั้นนักวิทยาศาสตร์
ได้ทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ด้านพันธุวิศวกรรมท่ีเรียก
ว่า CRISPR (ย่อมาจาก Clustered Regulatory 
Interspaced Short Palindromic Repeats) เป็นการ
ปรบัเปลีย่นพนัธกุรรมของไขท่ีผ่า่นการปฏสินธแิลว้ โดย
ทำาการแก้ไขยีนจำานวน 3 ยีน แล้วฝังไข่ดังกล่าวในแม่
ลิง ผลปรากฏว่าลิงฝาแฝดเกิดมาโดยมีสุขภาพดี การ
ทดลองนีจึ้งเปน็ครัง้แรกที ่CRISPR ถกูนำามาใชเ้พือ่การ
ปรับเปลี่ยนพันธุกรรมแบบกำาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 
อาจถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ด้านชีวการแพทย์ 
ในอันที่จะรักษาโรคที่มีความซับซ้อน

CRISPR ได้ รับการพัฒนาโดยนักวิจัยที่
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์คลีย์ ฮาร์วาร์ด เอ็มไอที  
และท่ีอื่นๆ เป็นเค ร่ืองมือที่ เชื่อ กันว่าจะช่วยให้ 
นักวิทยาศาสตร์ทำาการ ‘ศัลยกรรมจีโนม’ ได้ค่อนข้าง
แมน่ยำาและงา่ยดาย เปา้หมายของการทดลองทีค่นุหมงิ 
จึงเป็นการยืนยันว่าเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถสร้าง
ลิงที่มีการกลายพันธุ์หลายตำาแหน่งในจีโนมได้ชัดแจ้ง

เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เป็นครั้งแรกของโลก
ที่นักวิทยาศาสตร์จีนได้รายงานความสำาเร็จของการ
ปรับแต่งจีโนมของตัวอ่อนมนุษย์ (ก่อนหน้านี้เป็นเพียง
ข่าวลือมาโดยตลอด)

คณะผู้วิจัยของมหาวิทยาลัยซุนยัดเซน ในเมือง
กวางโจว ซึ่งนำาโดย Junjiu Huang เลือกนำาตัวอ่อนที่
จะไมส่ามารถเกดิมาเปน็สิง่มชีวีติ (non-viable embryo) 
มาทดสอบ โดยไดตั้วออ่นจากคลนิกิแหง่หนึง่ในท้องถ่ิน  
คณะผู้วิจัยได้ตัดยีนของโปรตีนที่มีชื่อว่า เบต้าโกลบิน 
(β-globin gene) ทีผ่ดิปกต ิซึง่เกีย่วขอ้งกบัโรคโลหติจาง 
เบต้าธาลัสซีเมีย (β-thalassemia) ออกจากจีโนม
โดยใช้ เอนไซม์ CRISPR/Cas9 ซึ่งได้ผลตามท่ี 

คาดหวัง แต่ประสิทธิภาพของการซ่อมแซมโดยเทคนิค 
homologous recombination directed repair (HDR) 
ยงัอยูใ่นระดบัต่ำา คณะผูว้จิยัชีแ้จงวา่ ผลการทดลองของ
พวกเขาแสดงให้เห็นถึงอุปสรรคที่สำาคัญในการใช้วิธี 
ดังกล่าวในทางการแพทย์

“ผมเช่ือว่านี่ เป็นรายงานแรกที่แสดงการใช้ 
CRISPR/Cas9 กับตัวอ่อนของมนุษย์ก่อนการฝังใน
มดลูก (pre-implantation embryo) การศึกษานี้เป็น
หลักหมุดสำาคัญพอๆ กับเป็นการเตือนไปในตัว” 

George Daley นักชีววิทยาเซลล์ต้นกำาเนิด
ที่ Harvard Medical School ในบอสตันกล่าว “การ
ศึกษาของพวกเขาเป็นการเตือนอย่างชัดเจนไปยังผู้ท่ี
คิดว่าเทคโนโลยีนี้มีความพร้อมสำาหรับการทดสอบใน
การกำาจัดยีนที่เป็นสาเหตุของโรค”

บางคนเห็นว่าการแก้ไขยีนในตัวอ่อนมีอนาคต
ที่สดใส เพราะเชื่อว่าจะช่วยกำาจัดโรคทางพันธุกรรม
กอ่นทารกจะถอืกำาเนดิ ในขณะทีบ่างคนมองวา่งานวจิยั 
ดังกล่าวข้ามเส้นจริยธรรม นักวิจัยบางคนเตือนว่าการ
เปลีย่นแปลงพนัธกุรรมของตวัออ่นเปน็การปรบัเปลีย่น
ระดับเซลล์สืบพันธุ์ จึงอาจเป็นมรดกตกทอดที่สามารถ
ส่งต่อไปยังรุ่นต่อๆ ไปได้ โดยที่เราไม่สามารถคาดเดา
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนรุ่นต่อไปในอนาคต

อันที่จริงเทคนิคการฉีดตัวอ่อนด้วยเอนไซม์ 
CRISPR/Cas9 นี้ถูกนำามาใช้ในการศึกษากับเซลล์ 
เต็มวัยและตัวอ่อนของสัตว์แล้ว แต่ยังไม่เคยมีรายงาน
การใช้งานในตัวอ่อนมนุษย์เช่นนี้มาก่อน

Huang และคณะตั้งใจใช้เทคนิคนี้เพื่อ ‘จัดการ’ 
ยีนที่เป็นปัญหาอย่างจำาเพาะเจาะจง โดยพวกเขาเลือก
ใช้ตัวอ่อนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการปฏิสนธิในหลอด
ทดลอง (in vitro fertilization) แต่ตัวอ่อนนี้มีโครโมโซม
เพิ่มขึ้นมาอีก 1 ชุด (ปกติเซลล์ของคนมีโครโมโซม 2 
ชุด) เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวอ่อนดังกล่าวเติบโตเป็นตัว 
เป็นตนได้ แม้จะเติบโตไปจนถึงขั้นตอนแรกของการ
พัฒนา (first stage development) ได้ก็ตาม
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จีโนมมนุษย์ (Human genome project) ต้นทุนใน
การหาลำาดับเบสในดีเอ็นเอลดลงอย่างมาก และข้อมูล
ลำาดับเบสท่ีเกี่ยวข้อง กับโรคต่างๆ ในมนุษย์มีมากขึ้น 
การศึกษากลไกการทำางานของยีนกับการเกิดโรคจะนำา
ไปสู่แนวทางในการรักษา โดยแนวทางหนึ่งที่กำาลังเป็น
ท่ีสนใจคอื การเปลีย่นลำาดบัเบสหรอืการปรบัแตง่จโีนม
ในเซลล์หรือเนื้อเยื่อที่เกิดโรค โดยเฉพาะโรคที่เกิดจาก
ยีนเดียว (monogenic disease) เช่น โรคภูมิคุ้มกัน
บกพรอ่งชนดิ severe combined immonodefficiency 
(SCID) โรคฮีโมฟีเลีย (hemophilia) เป็นต้น

เทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนมเป็นเทคโนโลยี
ในการเปลี่ยนรหัสพันธุกรรมที่ตำาแหน่งจำาเพาะของ 
สิง่มชีวีติใหค้งอยู่อย่างถาวร ดว้ยการทำาใหด้เีอ็นเอสายคู ่ 
ณ จุดที่มีลำาดับเบสเป้าหมายแยกออกจากกัน เรียกว่า  
double-stranded brake (DSB) โดยใช้เอนไซม์ 
endonuclease ปกตแิลว้หากปรากฏการณ ์DSB เกดิข้ึน 
ตามธรรมชาติและปล่อยทิ้งไว้จะเป็นอันตรายต่อ 
สิ่งมีชีวิต จึงมีกลไกในการซ่อมแซม DSB เช่น

 • Homologous recombination-directed 
repair (HDR) ซึง่นำาเอาช้ินสว่นดเีอ็นเอท่ีปกตสิอดแทรก
เข้าไปทดแทนในบริเวณเป้าหมายของจีโนม
 • Non-homologus end joining (NHEJ) 
เป็นการทำาให้ส่วนของดีเอ็นเอที่ผิดปกติหลุดออกไป 
แล้วเชื่อมปลายโครโมโซมทั้ง 2 ข้างที่เหลืออยู่เข้าหา
กัน ทำาให้ยีนที่ผิดปกติไม่สามารถแสดงออกได้อีกต่อไป 
(เรียกว่า gene knockout)

เทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนมที่ได้รับการพัฒนา
ในปจัจบุนัสว่นใหญใ่ชเ้อนไซมท์ีเ่รยีกวา่ programmable 
nuclease ซึ่งมีหลายชนิด เช่น meganuclease, zinc 
finger nuclease, TALEN, CRISPR เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มมองว่า
เทคโนโลยีนี้อาจสามารถนำาไปใช้รักษาโรคท่ีเกิดจาก
ไวรสัไดด้ว้ย เช่น HIV, human papilloma virus (HPV), 
ไวรัสตับอักเสบชนิดบี (hepatitis B virus) เป็นต้น

คณะผู้วิจัยไม่ได้ทำาการทดลองกับเซลล์ตัวอ่อน
เพียงเซลล์เดียว แต่ใช้เซลล์ตัวอ่อนถึง 86 เซลล์ โดย
ฉดี CRISPR/Cas9 ใหแ้ตล่ะเซลล ์แลว้รอเป็นเวลา 48 
ชั่วโมง ซึ่งมากพอสำาหรับกระบวนการซ่อมแซมดีเอ็นเอ 
ณ ยีนเบต้าโกลบิน ผลปรากฏว่ามีตัวอ่อน 71 เซลล์
ท่ีรอดชีวิต ในจำานวนนี้มี 54 เซลล์ที่ถูกนำามาทดสอบ
พันธุกรรม และแสดงให้เห็นว่ามีเพียง 28 เซลล์เท่านั้น
ที่ยีนเบต้าโกลบินถูกกำาจัดออกไป นอกจากนี้ มีเพียง 
บางส่วนเท่านั้นที่มีการทดแทนด้วยดีเอ็นเอปกติ

“ถ้าคุณต้องการที่จะใช้เทคนิคนี้ในตัวอ่อนปกติ 
คุณจะต้องมั่นใจว่ามันได้ผลเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์” 
Huang กลา่ว “นัน่เปน็เหตผุลทีเ่ราหยดุไวแ้คน่ี ้เราคดิวา่ 
ยังไม่ถึงเวลา”

เดิมรายงานนี้ถูกปฏิเสธจากวารสาร Science 
และ Nature สว่นหน่ึงเพราะมกีารคัดค้านด้านจริยธรรม 
ซึง่ Huang ยอมรบัคำาวจิารณ ์แตเ่ขาเสรมิว่า “ข้อวจิารณ์
ท่ีตั้งข้อสังเกตว่าการทดลองมีประสิทธิภาพต่ำาและมี
อตัราการกลายพนัธุส์งูนัน้ อาจเปน็เพราะตวัออ่นทีใ่ชใ้น
การศึกษาเปน็ตวัออ่นท่ีผดิปกต ิและเราเลอืกใช้ตวัออ่น 
ชนิดนี้ เพราะมีความคล้ายคลึงกับตัวอ่อนมนุษย์
ปกติมากกว่าตัวอ่อนของสัตว์หรือเซลล์ของมนุษย์ที่ 
เป็นผู้ใหญ่”

“เราต้องการที่จะแสดงข้อมูลที่ เกิดขึ้นจริง 
กับตัวอ่อนที่เราใช้ มากกว่าเพียงการพูดคุยเกี่ยวกับ 
สิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยไม่มีข้อมูลใดๆ มารองรับ” เขากล่าว

อย่างไรก็ตาม Huang วางแผนท่ีจะหาทางลด
อัตราการกลายพันธ์ุโดยทดลองในเซลล์ของมนุษย์ที่
เป็นผู้ใหญ่หรือตัวอ่อนของสัตว์ ร่วมกับการใช้เทคนิค 
อื่นๆ ที่ต่างจากเดิม เช่น เทคนิคที่เรียกว่า TALEN 
(Transcription Activator-Like Effector Nuclease) 
ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าทำาให้เกิดการกลายพันธุ์ที่ไม่ได้
ตั้งใจน้อยกว่า

ปัจจุบันมียีนกว่า 25,000 ยีนท่ีถูกค้นพบใน
จีโนมของมนุษย์ ในจำานวนนี้มีมากกว่า 3,000 ยีน
ที่เก่ียวข้องกับการเกิดโรค ปัจจัยท่ีทำาให้การวิจัยท่ีมุ่ง
ศึกษาพันธุกรรมของโรคต่างๆ ในมนุษย์ได้รับความ
สนใจมากขึ้น ได้แก่ ข้อมูลลำาดับดีเอ็นเอจากโครงการ

ที่มา:
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Talent 
Mobility 

Horizon ฉบับนี้ ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมองกับบุคลากรทั้งจากฟากมหาวิทยาลัย  

และภาคเอกชน ต่อโครงการ Talent Mobility เป็นจำานวน 4 ท่าน 

มหาวิทยาลัย 2 ท่าน ภาคเอกชน 2 ท่าน
โครงการ Talent Mobility เป็นโครงการที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้ง 2 ฝ่าย และ

ผลประโยชน์จากการโยกย้ายกำาลังคนระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนก็จะเกิดแก่ทั้ง 2 
ภาคส่วน และเกิดประโยชน์ต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศ

เราจึงจับคู่ให้บุคคลทั้ง 4 ท่าน เป็นคู่ภาคมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชน
ในคอลัมน์ Interview เราเริ่มจากคู่แรก
ทา่นหนึง่จากภาคเอกชน น.สพ.รจุเวทย ์ทหารแกลว้ ผูอ้ำานวยการศนูยว์จิยัและพฒันา 

เครือเบทาโกร และอีกท่านจากฝั่งมหาวิทยาลัย ผศ.ดร.นิยม กำาลังดี ผู้อำานวยการโครงการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว
ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเครือเบทาโกร
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01
น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว
ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเครือเบทาโกร

อยากให้อธิบายถึงกลไกพื้นฐานเรื่อง Talent Mobility

สำาหรับ Talent Mobility ผมยังมีความเชื่อ
ว่ากลไกการเคลื่อนย้ายนักวิจัยจากภาคการศึกษา
ไปสู่ภาคอตุสาหกรรมจะเปน็เครือ่งมอืทีจ่ะทำาใหเ้กดิ
การประสานระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน สามารถ 
เชื่อมต่อกันได้อย่างยั่งยืน แล้วก็จะมีการผนึกกำาลัง
ที่ค่อนข้างแน่นแฟ้น เพราะที่ผ่านมาการทำางานวิจัย
ร่วมกับ สวทช. หรือมหาวิทยาลัย จะมีลักษณะไม่
ตอ่เนือ่งสมมตวิา่เรารู้จกัอาจารยค์นหนึง่และทำางาน
ร่วมกันจนเกิดงานเกิดผลขึ้นมา จบงานแรกเราอาจ
จะมีงานใหม่ทำาร่วมกับอาจารย์คนเดิม หรืออาจจะ
ไม่มี หรือพอคิดเรื่องใหม่ได้ก็จะเป็นอาจารย์อีกท่าน
หนึง่ทีม่าทำางานร่วมกบัเรา ไมใ่ช่คนเดมิ ก็เลยเหมอืน
กับว่าเป็น Project-Based ซึ่งบางทีเอกชนเองก็ไม่
สามารถเหน็ Impact รวมของอตุสาหกรรมของบรษิทั 

ตอนนี้บริษัทใหญ่พากัน Setup ทีมวิจัย
และพัฒนาเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น SCG, 
BETAGRO, PTT หรือมิตรผล แต่บริษัทขนาด
กลางหรือบริษทัเล็กไมต่อ้งพดูถงึเลย การทีมี่นกัวจิยั 
เป็นของตัวเอง ความจริงแล้วสามารถทำางานได้ใน
ระดับหน่ึง และบางทีองค์ความรู้ของนักวิจัยท่ีเรา
รับเข้ามาทำางานด้วยเทียบกับองค์ความรู้ของนัก
วิจัยของมหาวิทยาลัยไม่ได้ เพราะฉะนั้นงานไหนที่
เอกชนทำาไม่ได้ การโยกย้ายอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
มาทำางานให้กับเอกชนเป็นกลไกท่ีดี ให้เขาเข้ามา
อยู่ในสิ่งแวดล้อมของเอกชนเลย ซึ่ง BETAGRO 
เคยพูดกับ สวทน. ไว้นานมาแล้วว่าเราเปิดกว้างให้ 
นักวิจัยเข้ามาอยู่กับเราเลย 6 เดือน 1 ปี ตอนนั้นยัง
ไม่มีโปรแกรม Talent Mobility เลย แต่เราอยากให้
เขาเข้ามาทำางานในส่ิงแวดล้อมของเอกชน ประชุม
ก็อยู่ประชุมกับบริษัทเลย สิ่งนี้จะทำาให้นักวิจัยรู้ว่า  
content ของบริษัทคืออะไร nature ของบริษัทคือ
อะไร บริษัทมีมุมมองเชิงธุรกิจแบบไหน เพื่อให้ 
นกัวจิยัเริม่เปล่ียน mindset เพราะไมอ่ยา่งนัน้วิธคีดิ
เขาจะเปน็แบบนกัวจิยั แตเ่ราอยากจะใหเ้ขามาอยูใ่น 
สิ่งแวดล้อมของธุรกิจ เพื่อให้เขานำาองค์ความรู้ของ
เขามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ 

แต่การที่เอกชนจะเข้าไปบอกว่าเราต้องการ
สิ่งใด บางทีเราบอกไม่ได้ เขาต้องเข้ามาอยู่ใน 
สิง่แวดลอ้มของเรา แล้วเริม่รบัข้อมลูไปเรือ่ยๆ เมือ่ถงึ 
จุดหนึ่งเขาจะนึกออกว่าสิ่งไหนที่บริษัทยังขาดอยู่ 
เขาสามารถเพิ่มเติมได้ หรือหากเขาไม่สามารถเติม
ให้บริษัทได้ แต่เขาสามารถแนะนำานักวิจัยคนอื่นที่มี 
องค์ความรู้นั้นๆ ได้ ผมคิดว่าคนที่จะโยกย้ายจาก
มหาวิทยาลัยมาเอกชนอาจจะไม่ใช่นักวิจัยก็ได้ อาจ
จะเป็นคนประสานงานที่จะเข้ามาเชื่อมต่อหาความ
ตอ้งการของเอกชน แลว้คนประสานงานคนนีต้อ้งไป
เชื่อมต่อให้ได้ว่า ถ้าปัญหาแบบนี้หรือความต้องการ
ของบรษิทัเปน็แบบน้ี ตอ้งพบตอ้งเจอกบันกัวจัิยทา่น
นี้ ซึ่งเขาสามารถไปคุยกับต้นสังกัดได้ว่า น่าจะเอา
นาย ก. ย้ายไปทำางานกับบริษัทนะ ถ้านาย ก. อยาก
มาด้วยก็ดี นึกออกไหมครับ

เพราะฉะนั้นกลไกจะสื่อสารกัน แต่สื่อสาร
แบบ Project by Project เพราะเราไม่สามารถจะ
เล่าทุกเรื่องของบริษัทให้นักวิจัยฟังได้ทั้งหมด หรือ
ตอ่ใหเ้ลา่ทัง้หมดนกัวจัิยกเ็ข้าใจไดไ้มท่ัง้หมด เขาตอ้ง
มาอยู่ในสิ่งแวดล้อมของเรา
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สิ่งที่เล่ามีลักษณะเหมือน Head Hunter

ไมใ่ช ่Head Hunter สิ สมมตบิริษทัสนใจเร่ือง
วัคซีนในสัตว์ แล้วมีนักวิจัยในมหาวิทยาลัยสนใจจะ
ทำาวัคซีนในสัตว์ให้กับบริษัท แล้วก็ให้เขาขออนุญาต
ต้นสังกัด ซึ่งเป็นกลไกของโครงการ Talent Mobility 
ซึ่งทำาได้ วิธีการนี้เป็นการนำานักวิจัยเข้ามาอยู่เลย 
ส่วนอีกวิธีก็คือไม่ต้องถึงขนาดย้ายนักวิจัยเข้ามา  
แต่เอาคนที่เป็นเหมือน AE บริษัทโฆษณา เข้ามา
ใช้เวลากับบริษัทนานหน่อย เข้าใจ nature เข้าใจ
สิ่งแวดล้อม เข้าใจสิ่งท่ีเราต้องการจริงๆ แล้วเขา
กลับไปประมวล เพื่อที่จะสามารถบอกได้ว่า บริษัท
ต้องการงานวิจัยแบบไหนเพื่อจับคู่ให้เข้ากับความ
ชำานาญของนกัวจิยั เขากเ็อาท้ังหมดไปคุยกบั สวทน. 
ว่าการเข้ามาฝังตัวอยู่ใน BETAGRO 3 เดือน ทำาให้
ได้ข้อมูลมาแบบนี้ แล้วนำาข้อมูลไปเสนอนักวิจัยท่ีมี
ความชำานาญตรงความตอ้งการของบรษิทั เชน่ จะขอ
อาจารย์ท่านนี้มาทำางานกับ BETAGRO ระยะเวลา 
3 ป ีอาจารยโ์อเคไหม โดยทำาตามเงือ่นไขของ สวทน. 
กำาหนด เช่น เงินเดือน เรื่องของเงินที่ต้องไปจ้างคน
มาทดแทน คือบริษัทก็ยินดีที่จะทำาตามระเบียบหรือ
เงื่อนไข เพราะฉะนั้นมันทำาได้สองทาง คือ เอาคนที่
บอกเหมือน AE แล้วก็ไปประมวลเสนอทีเดียว อันที่
สองดึงคนเข้ามาเลย

อะไรคือความแตกต่างของ 2 วิธีการอย่างที่นำาเสนอ 

มันเป็นเรื่องของต้นทุนไง การรับคนหนึ่งคน 
เป็นต้นทุนที่สูงของบริษัท เพราะฉะนั้นถ้าเป็น
บริษัทใหญ่อาจจะ afford ได้ เช่น เรายังขาดคนเรื่อง 
packaging แล้วเราบอกว่าเราโฟกัสเรื่องบรรจุภัณฑ์ 
เราบอกว่าเราไม่มีคน งั้นเรารับคนมาเลย การรับคน
เป็น Long Term Commitment ก็คือเรารับใครเข้า
มาแล้ว เราต้องการให้เขาอยู่กับเรานานๆ แล้วเขา
ก็เป็นต้นทุนของบริษัท แต่การที่มีโปรแกรมนี้ขึ้นมา
มันจะทำาให้ต้นทุนของบริษัทลดลง ในขณะท่ีได้สิ่งท่ี
ตอ้งการเหมอืนเดมิ เพราะฉะนัน้มนัคอืโปรแกรมทีด่ ี 
ทีเ่คลือ่นยา้ยนักวจิยัทีส่มคัรใจ ม ีtalent ม ีcapability 
ทำาในเรือ่งทีเ่อกชนตอ้งการไดจ้รงิๆ มาทำางานกบัเรา 
1 ปี 2 ปี 3 ปี ซึ่ง 3 ปีมันคงจะเห็นผล แล้วหลังจาก
นั้นบริษัทก็สามารถที่จะต่อเนื่องได้เอง เพราะฉะนั้น
คือต้นทุนของการรับคนมาเป็นพนักงานประจำา กับ
การที่มี expense เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายนักวิจัย
มาทำางานกับเอกชน มันไม่เท่ากันอยู่แล้ว 

ซึ่งในลักษณะโปรแกรม Talent Mobility นี่จะยั่งยืนกว่า ?

หนึง่คอืใชเ้งนินอ้ยกว่า ไดส้ิง่ทีต่อ้งการเหมอืน
กัน แล้วก็ถ้าเกิดหลังจากที่หมดช่วงเวลา คือเขาต้อง
กลบัไปแลว้ กเ็ป็นหนา้ทีท่ีบ่รษัิทจะตอ้งตอ่เนือ่งเองวา่

“แต่การที่ เอกชนจะเข้าไป

บอกว่าเราต้องการสิ่งใด 

บางทีเราบอกไม่ได้ เขาต้อง

เข้ ามาอยู่ ในสิ่ ง แวดล้อม

ของเรา แล้วเริ่มรับข้อมูลไป

เรื่อยๆ เมื่อถึงจุดหนึ่งเขาจะ

นึกออกว่าสิ่งไหนที่บริษัทยัง

ขาดอยู่”
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จะหาคนมารับช่วงต่อไหม ซึ่งตอนนั้นไม่แน่ใจบริษัท
อาจจะเก่งแลว้ หรือเร่ิมรู้แลว้วา่ เราตอ้งรบัคน ยอมม ี
ต้นทุนที่สูง เพราะว่าทำามาตั้งสามปีทำาได้ขนาดนี้ แต่
ในช่วงแรกก็เหมือนกับว่าให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายไม่สูง
นัก ต้นทุนไม่สูงนัก โดย support จากภาครัฐในเชิง
ที่เอาคนไปทำางานให้

ขณะนี้ Talent Mobility ได้เกิดขึ้นกับเครือเบทาโกรแล้ว 

จริงหรือยัง

กบับรษิทัยังไมเ่กดิ เราเร่ิมคุยกันตอนท่ี สวทน.  
เริ่มโปรแกรมนี้ แล้วก็เชิญเอกชนเข้ามาให้ความเห็น
แลว้กม็าให้ความสนใจ BETAGRO กเ็ขา้มารว่มดว้ย
ตัง้แตต่น้ แลว้เพยีงแตว่า่กลไกตัง้แตเ่ร่ิมตน้อาจจะยงั
ไมค่อ่ยเปน็ systematic เทา่ไหร ่กเ็หมอืนกบัวา่ สวทน.  
ก็จะถามว่าเราสนใจอาจารย์ท่านไหนบ้างเราก็ 
ให้ชื่อไป แต่พอเอาเข้าจริงๆ อาจารย์ท่านนั้นไม่
สามารถมาได้ด้วยภาระทางมหาวิทยาลัย ระเบียบ
ของมหาวทิยาลยัทียั่งไมเ่ปดิให้อาจารยอ์อกมาทำางาน
กับบริษัทได้ เรื่องของ reward เรื่องของ incentive 
ยังไม่ชัดเจนว่าตกลงต้องมีอะไรบ้าง ก็ยังไม่เกิด แต่
ตอนนีค้ดิวา่ถา้ทำาขนาดนีแ้ลว้ นา่จะมอีาจารยท่ี์สนใจ
หลายคน แล้ววันนี้มหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 แห่ง
เปิดให้อาจารย์ออกมาทำางานกับบริษัทได้ในระยะ
เวลาทีก่ำาหนด เพราะฉะน้ันสิง่นีเ้ปน็รปูธรรมแนน่อน  

ที่ผ่านมาเป็นการคุยซะเยอะ แล้วมันยังไม่เกิด 
action จรงิ แลว้ทีด่คีอืตอ้งหาพนัธมติรเพิม่ เชน่วนันี ้ 
มี 3 มหาวิทยาลัยที่ทำา MOU ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น สงขลานครินทร์ เชียงใหม่ หลังจากนี้  
ต้องเพิ่มมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ในเครือข่ายของ สวทน.  
ไม่อย่างนั้น ก็จะจำากัดอยู่แค่ 3 มหาวิทยาลัย จริงๆ 
ต้องคุยกับจุฬาฯ มหิดล เกษตรศาสตร์ คือเอา
มหาวิทยาลัยของรัฐหลักๆ ต้องเอาให้หมด ต้องอยู่
ในเครือข่ายให้หมด

จนถึงขณะนี้ สวทน. มีหน่วยงานพันธมิตร
ร่วมขับเคลื่อนโครงการนี้แล้วจำานวน 16 หน่วยงาน 
ได้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัย
เทค โน โลยี ร าชมงคลธัญบุ รี  มหาวิ ทยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยนเรศวร สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และ
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กมีโอกาสจะ 

ใช้ประโยชน์จากโปรแกรมนี้ไหม

มโีอกาส ธรุกจิขนาดกลางกับขนาดเลก็ การท่ี
เขาจะลงทนุทำางานวจิยัดว้ยตวัของเขาเองโดยจา้งนกั
วจิยัมาประจำาบริษทัหรอืแมแ้ตใ่หท้นุวจิยั ใหอ้าจารย์
ในมหาวิทยาลัยทำา เขาก็คิดแล้วคิดอีกนะ เพราะ
ฉะน้ันการที่จะให้เขาจ้างนักวิจัยทำางานประจำาให้
เลย เขาอาจจะคิดว่า หนึ่ง เขายังไม่รู้จะทำาอะไร งาน
วจัิยยงัไมเ่ยอะ การท่ีเขารบัคนมามนัเป็นตน้ทุนระยะ
ยาวของบริษัท โปรแกรม Talent Mobility ก็จะตอบ
สนองบริษัทขนาดกลางท่ีต้องการงานวิจัยมาพัฒนา
ธุรกิจของเขา ถ้าเข้ามาร่วมอยู่ในโครงการนี้ความ
ต้องการของเขาจะถูกสนองได้จริง โดยให้อาจารย์
มหาวิทยาลัยไปฝังตัวอยู่ในบริษัทขนาดกลางนี้เลย 
แล้วก็ดูไปเลยว่าปัญหาคืออะไร ต้องการทำางานวิจัย
เรื่องอะไร บางทีเอกชนยังบอกไม่ได้เลยว่า ตนเอง
ต้องการเอาดีเร่ืองอะไร อาจารย์อาจจะไปมองเห็น 
แลว้กค็ยุกนั สรปุกนัว่า ออ๋ คุณมปัีญหาเร่ืองนีน้ะ คุณ
ต้องการเรื่องนี้นะ ทำาให้บริษัทขนาดกลางมีโอกาส
ที่จะทำางานวิจัย โดยที่ยังไม่ต้องจ้างคนที่เป็น staff 
ถาวรของตนเอง 

ก็คือบริษัทขนาดกลางยังไม่ต้องจ่ายให้อาจารย์หรือครับ

เร่ืองนี้ต้องเป็นไปตามกฎกติกาของ สวทน.  
ว่าแรงจูงใจอาจารย์จะมาจากไหนบ้าง ถ้ามีอาจารย์
มาทำางานกับ BETAGRO BETAGRO ก็ต้อง
จ่ายเงินเดือนให้อาจารย์คนน้ันในอัตราท่ีตกลงกัน  
เท่าที่ทราบกติกาของ Talent Mobility มันจะมี 
additional จากเงินเดือนปกติที่อาจารย์ได้รับจาก
มหาวิทยาลัยนะ แล้วบริษัทต้องจ่ายเงินอีกส่วนหนึ่ง 
ให้มหาวิทยาลัยด้วย เพราะมหาวิทยาลัยต้องไปจ้าง 
อาจารย์เ พ่ิมมาสอนแทน เพราะอาจารย์คนนี้
เขาจะออกไปทำาเต็มเวลา น่ันแปลว่างานสอนท่ี
อาจารยค์นนีเ้คยสอนจะไมม่คีนสอนแทน นัน่แปลวา่ 
มหาวิทยาลัยต้องไปเพิ่มอัตรากำาลัง นึกออกไหม 

แตผ่มคดิแบบนี ้คอืสมมติวา่อาจารยม์าอยู่กบั
เราหนึง่ป ีแลว้ไดง้านขึน้มาตัง้เยอะ กถ็อืวา่คุม้คา่ คุม้
สำาหรบับรษิทัขนาดกลาง ผมตัดบรษิทัขนาดเลก็ออก
ไปกอ่นนะ เอาแค่บริษทัขนาดกลาง ผมว่ามนัคุ้มกว่า
การที่เขาจะต้องรับคน 1 คน แล้วอาจจะไม่ได้งาน 
มันคุ้มที่จะจ่าย ในขณะที่รับคนมีประสบการณ์สัก 

3 ปี 5 ปี แล้วมาทำางานวิจัยมันอาจจะไม่ได้อะไร
เป็นชิ้นเป็นอัน

สงสัยอย่างหนึ่งครับ ว่าลักษณะของการโยกย้ายอาจารย์มา

สู่เอกชน แตกต่างอะไรกับ consult 

ไม่เหมือนกันนะ consult โดยมากก็คือให้
เวลาเท่านี้ต่อ 1 สัปดาห์ consult มันก็ข้ึนอยู่กับ 
scope ของเขา consult เขาก็สามารถแนะนำาว่าคุณ
ทำาสิง่นัน้ส ิคณุทำาแบบนีสิ้ แตค่นทำาคอืคนของบรษิทั 
แต่ Talent Mobility อาจารย์ต้องทำาเอง ต้องลงมือ
ทำานะ อาจารย์เหมือนเป็นพนักงานบริษัทคนหนึ่ง 
เลยนะ เพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องคิด ต้องเขียน 
proposal ตอ้งทำา lab หรอือาจจะตอ้งบอกเดก็ใหท้ำา  
lab แบบนี้ๆ แต่ถ้า consult เขาไม่ต้องลงมือทำา 
แบบนัน้ เขาแคไ่กด์ แคบ่อกวา่คณุนา่จะทำาเรือ่งนี ้แลว้ก ็
บอกให้ทำา เอาผลมาดูสิ เขาก็จะเป็นแค่ลักษณะนี้  
แต่ถ้าเป็นโปรแกรมนี้อาจารย์เป็นเหมือนพนักงาน
ของบริษัทเลย

อาจารย์มีคำาแนะนำาอะไรไหมให้โปรแกรมนี้ประสบความสำาเร็จ

มี paper อยู่ชิ้นหนึ่งดีมาก เป็นเรื่อง Making 
Industry University Work แล้วก็เป็น Lesson 
Learned from Successful Collaboration ลองไป 
search ดู paper นี้...ดีมาก ในนั้นเขาจะเขียนเลยว่า 
บทเรียนที่ควรจะต้องพิจารณาก่อนจะเริ่ม Talent 
Mobility เท่าที่ผมจำาได้ 3 ข้อ ก็คืออย่าเพิ่งเอาเรื่อง 
IP มาพูดกัน เพราะว่ามันชอบเป็นยาขม ถ้าเอาเรื่อง 
IP เรือ่งสทิธบิตัร เรือ่งทรพัยส์นิทางปญัญา มาคยุกนั
ตั้งแต่ต้น งานมักจะไม่เกิด สองคือต้องเลือกคนที่ใช่ 
หมายถงึวา่อาจารยอ์าจจะมหีลายคนทีอ่าสาอยากจะ
ทำาแต่จริงๆ ต้องพิจารณาว่าอาจารย์คนนี้ capable 
หรือเปล่า competent หรือเปล่า เพราะว่าต้องเป็น
อาจารย์ที่สามารถทำางานได้ในระยะเวลาที่จำากัด  
1 ปี 2 ปี หรือ 3 ปี 

อีกเรื่องหนึ่ง งานวิจัยอาศัยความรู้ของ
หลายๆ area มารวมกัน มันถึงจะสำาเร็จ เพราะ
ฉะนั้นควรจะไปเรียนรู้ best practice ของคนอ่ืน
ก่อนว่า อะไรที่จะทำาให้สำาเร็จ อะไรที่ทำาให้ล้มเหลว
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อยากให้เล่ากลไกของอุทยานวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ 

Talent Mobility

กิจกรรมของอทุยานวทิยาศาสตรอ์ยา่งนอ้ยมี
อยู่ 2 แพลตฟอร์มที่อาจจะเกี่ยวกับ Talent Mobility 
มีเรื่องของ co-research ท่ีเราทำาร่วมกับภาคธุรกิจ
และเอกชนอยู่แล้ว โดยร่วมกันลงขันทั้งสองฝ่าย ถ้า
ให้มองก็คล้ายๆ กับ Talent Mobility นั่นแหละ แต่
ไมไ่ดเ้จาะจงลงไปวา่เราตอ้งไปอยูใ่นพืน้ทีข่องบรษิทั
หรือภาคประกอบการจริงๆ ตัวงานวิจัยอาจจะกลับ
มาอยู่ภาคมหาวิทยาลัยก็ได้ แต่ผมมองว่ากิจกรรมนี้
ใกล้เคียงกับ Talent Mobility การเคลื่อนย้ายอาจจะ
ไมไ่ดไ้ปอยูกั่บภาคผูป้ระกอบการเพยีงอยา่งเดยีว แต่
อาจจะย้ายเข้าไปอยู่ในมหาวิทยาลัยก็ได้ แต่ก็มีการ
โยกยา้ยคนทัง้ฝ่ังของมหาวทิยาลัยและผูป้ระกอบการ
ให้มีการทำางานร่วมกัน  

ถามว่าแล้วบทบาทของอุทยานวิทยาศาสตร์
เป็นอย่างไร บทบาทของอุทยานก็เป็นตัวเช่ือมตัว
ประสานอยู่ตรงน้ันท่ีจะทำาให้ 2 ฝั่งนี้เข้ามาพบกัน  
ใหเ้ขาเขา้มาคยุกัน ถา้เปน็ธรุกจิกเ็ปน็ธรุกจิ Matching 
อยูก่ลายๆ ถา้เขาคลกิกันก็ไปทำากันตอ่ ผมคิดว่านีน่า่
จะรวมอยู่ในกิจกรรมของ Talent Mobility ได้เลย

อกีสิง่หนึง่ท่ีเราเรียกกันว่า Service Platform 
การให้คำาปรึกษาต่ออุตสาหกรรม หรือการร่วมทำา 
กิจกรรมคล้ายๆ iTAP ของ สวทช. ถ้าเป็นของ
อุทยานวิทยาศาสตร์ก็คือโครงการพัฒนาขีดความ
สามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนใน
พื้นที่ (IRTC) แต่กิจกรรมนี้เน้นแก้ปัญหาผู้ประกอบ
การเป็นหลัก ส่วนใหญ่เป็นการนำานักวิจัยเข้าไป 
แก้ปัญหาให้ ผู้ประกอบการเ ร่ืองใดเ ร่ืองหนึ่ ง 
โดยเฉพาะ แก้ได้ก็จบกันไป แต่ co-research อาจ
เป็นเร่ืองของการที่เรามีโจทย์ร่วมกันทั้งสองฝั่ง แล้ว
ร่วมกันหาคำาตอบว่าคืออะไร สองส่วนนี้อาจจะหยิบ
มาใช้ได้โดยตรงกับ Talent Mobility 

  

ดูเหมือนว่าธรรมชาติของอุทยานวิทยาศาสตร์มีลักษณะเป็น 

Talent Mobility อยู่แล้ว

อุทยานวิทยาศาสตร์ไม่ ได้ เป็น Talent 
Mobility โดยตรง แต่เป็นเหมือนโปรโมเตอร์มากกว่า 
เป็นผูท่ี้ทำาใหท้ั้งสองฝัง่มาคุยกนัมาแมทช์กนั แลว้กไ็ป
เกิดกิจกรรมต่างๆ 

จริงๆ แล้ว มันก็มีรายละเอียดบางอย่างที่
แตกต่างกันอยู่บ้างในแต่ละคลัสเตอร์ของอุทยาน
วิทยาศาสตร์ เรามีอุทยานวิทยาศาสตร์ทุกภูมิภาค 
ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกันอยู่บ้าง การท่ีอุทยาน
วิทยาศาสตร์จะรองรับฟังก์ชั่นของ Talent Mobility 
ก็คงไม่เหมือนกันทีเดียว เช่น ภาคอีสาน เขามี 
E-Saan Software Park เขาก็จะสามารถไปเชือ่มโยง
กับบางธุรกิจบางผู้ประกอบการได้ ภาคเหนือมีนิคม
อุตสาหกรรมลำาพูน เขาอาจจะจับคู่กับอุตสาหกรรม
ในพื้นที่ตรงนั้นได้ 

ภาคใต้ก็มีลักษณะเฉพาะอยู่ ผมเองอยู่ที่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เราก็มองโมเดลที่พยายาม
ดึงทรัพยากรของมหาวิทยาลัยท่ีเรามี แล้วดูว่าโดย
ศักยภาพของคนของเครื่องมือ เราจะไปเชื่อมโยง
หรือจูงมือใครมาร่วมทำากิจกรรมกันได้บ้าง ที่คิดอยู่
ตอนนี้ก็คือเป็นจุดเช่ือมระหว่างภาคประกอบการท่ี
เขามองหาว่าในมหาวิทยาลัยมีอะไรอยู่บ้าง ผมใน
ฐานะที่มาดูแลอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ ม.วลัยลักษณ์ 
ก็จะทำาหน้าที่ดึงให้ทั้งสองฝั่งให้มาใช้บริการหรือ
โครงสร้างพื้นฐานของอุทยาน เช่น เซ็ตอัพพื้นที่บาง
สว่นให ้ชว่ยประสานงานหรอืแมก้ระทัง่การสนบัสนนุ 
co-research ประสานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้งบฯ
บางส่วนเพื่อทำาให้เกิดกิจกรรม ลักษณะงานเป็น
ประมาณนั้น

อาจารย์มองเห็นอุปสรรคในโครงการ Talent Mobility บ้าง

ไหม

ในช่วง 2 ปีหลังมาน้ี เราได้ยิน Talent 
Mobility บ่อยขึ้น ก็เริ่มมองเห็นว่ามีความสำาคัญ 
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อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสที่ทางหน่วยงาน
องคก์รภาครัฐพาคนไปดงูานบา้ง สง่คนไปดงูานพวก
นี้บ้าง ก็อาจจะเห็นโมเดลทางฝ่ังของซีกโลกตะวัน
ตก หรือซีกโลกตะวันออก ซึ่งก็คงคล้ายกัน ก็ถาม
ว่ามีอุปสรรคอะไรบ้าง สิ่งแรกท่ีนึกได้ก็คงเป็นเร่ือง
ความเข้าใจ ผมเชื่อว่าตอนนี้ความเข้าใจก็ยังไม่ตรง
กันเสียทีเดียวในแต่ละกลุ่มหรือแต่ละหน่วยงานที่
เข้ามาเกี่ยวข้อง ว่า Talent Mobility จะทำางานยังไง  
มีบทบาทยังไงบ้าง แต่ส่วนนี้คงไม่ยาก เราอาศัยการ
พูดคุยมากขึ้นหรืออธิบายมากขึ้นหรือทำาตัวอย่าง 
รูปธรรมให้เห็น

ส่วนอีกเร่ืองเป็นเร่ืองขององค์กร ซึ่งโยงไป
ยังเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ที่แต่ละองค์กรอาจจะยัง
ไม่เอื้อให้นักวิจัยหรืออาจารย์ออกไปทำางานอยู่กับ
ภาคเอกชนได้เป็นเวลานานๆ บางทีก็อาจจะไม่
สามารถออกไปได้เลย แต่บางแห่งก็ปรับตัว อย่าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็เริ่มที่จะปรับตัว 
มหาวิทยาลัยประกาศออกมาว่ายินยอมให้อาจารย์
สามารถออกไปทำางานกับเอกชนได้ในระยะเวลาท่ี
ยาวขึน้ อาจจะเปน็เทอม หรือคร่ึงปี แล้วค่อยกลับมา  

หรืออาจจะพานักศึกษาไปด้วย ก็เริ่มมีการปรับกฎ
ระเบียบ ซ่ึงต้องใช้เวลาพอสมควร แต่ที่โยกย้ายไป
ไดเ้ลยก็คอืแกนหลัก 3 มหาวิทยาลยัท่ีลงนามในวันน้ี  
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ผมเชื่อว่าต่อไปก็คง
ขยายไปตามเครือข่ายที่เขาเชื่อมโยงกันอยู่1

นอกจากเรื่องความเข้าใจ เรื่องกฎกติกาของ
องค์กร อีกส่ิงที่ผมคิดว่าอาจจะต้องมองในเรื่องของ
คุณค่าหรือประโยชน์ของกิจกรรมนี้ด้วย เอกชนอาจ
ตั้งคำาถามว่าถ้าอาจารย์มาแล้วเขาจะได้ประโยชน์
ตามที่เขาคาดหวังหรือเปล่า แม้ว่าระเบียบจะเอื้อให้
ไปได้ แต่พอไปแล้ว คนที่ไปแล้วไม่ได้อินหรือเข้าใจ
ว่าบทบาทของการย้ายไปคืออะไร ก็อาจจะทำาให้
คุณค่าหรือส่ิงท่ีจะได้มันไม่ตรงตามท่ีเป็นเป้าหมาย
ของโครงการ Talent Mobility

ยกตวัอยา่ง นกัวจิยัทีไ่ปทำางานกบัเอกชนอาจ
จะเกิดคำาถามเล็กๆ ว่าช่วงที่ไป ส่วนของค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นมันควรจะมาจากใคร เท่าไร ฝั่งไหน เพราะ 

1 สัมภาษณ์วันที่ 26 มีนาคม 2557

“ อ ย่ า ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า

น ค ริ น ท ร์ ก็ เ ริ่ ม ที่ จ ะ ป รั บ ตั ว 

มหาวิทยาลัยประกาศออกมาว่า

ยินยอมให้อาจารย์สามารถออกไป

ทำางานกับเอกชนได้ในระยะเวลาที่

ยาวขึ้น อาจจะเป็นเทอม หรือครึ่งป ี 

แล้วค่อยกลับมา”
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นกัวจิยัไปอยูก่บัผูป้ระกอบการ ไปชว่ยแกป้ญัหาใหเ้ขา  
ขณะเดียวกันผู้ประกอบการอาจจะพร้อมต้อนรับ 
นักวิจัย แต่เขาอาจจะไม่มีปัจจัยเอื้อให้จูงใจนักวิจัย 
ตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

Talent Mobility ของประเทศตะวันตกกับตะวันออก  

แตกต่างกันไหม

อาจจะไม่ต่างกันชัดเจนทีเดียว เพียงแต่ราย
ละเอียดของการจัดการอาจจะแตกต่างกันอยู่บ้าง 
เช่นถ้าประเทศฝั่งตะวันออกอย่างไต้หวัน เกาหลี ก็
อาจจะมลัีกษณะนกัวจิยัหรอือาจารย์ท่ีไมจ่ำาเปน็ตอ้ง
ไปนั่งหรือไปทำางานกับภาคเอกชนตลอดเวลา แต่ได้
รบัภารกจิมา ออกไปทำาภารกจินัน้แลว้นำาสิง่ทีเ่กดิขึน้ 
หรือผลลัพธ์กลับไปยังฝั่งของผู้ประกอบการ ถ้าฝั่ง
ตะวันตกอาจจะเป็นเรื่องของการที่ย้ายอาจารย์ย้าย
นักวิจัยจากสถาบันเลยไปฝังตัวไปเรียนรู้กับเอกชน
เป็นช่วงเวลายาวเลย จากนั้นค่อยกลับมาพร้อมกับ
องค์ความรู้มาถ่ายทอดหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ 
ในสถาบัน ช่วยต่อยอดทางวิชาการ แตกต่างในราย
ละเอียด แต่หัวใจสำาคัญไม่ต่างกัน

   
มีข้อแนะนำาอะไรบ้างเกี่ยวกับโครงการ Talent Mobility

ประการแรกคงเป็นเรื่องความชัดเจนใน
นโยบาย โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาหรือองค์กรฝั่ง
รัฐ ซึ่งเป็นกลไกสำาคัญอันหนึ่ง บางสถาบันอาจจะ
ทำาเองได้ แต่บางสถาบันอาจจะทำาเองไม่ได้ ก็อาจ
จะต้องอาศัยการผลักดันจากส่วนที่เกี่ยวข้อง สวทน. 
อาจจะมองเร่ืองนโยบาย กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
หรือกระทรวงศึกษาฯ ถ้ามองเห็นความสำาคัญตรงนี้
ก็อาจจะผลักดันเรื่องนโยบายหรืองบประมาณ ก็ว่า
กันไป ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งท่ีจะช่วยให้ทุกคนเข้ามาสู่
กระบวนการนี้ 

ถัดมาเป็นเร่ืองของแรงจูงใจ ต้องยอมรับว่า
ภาคธุรกิจบ้านเราหรือสถาบันการศึกษาต้องเป็น
ส่วนหนึ่งที่จะช่วยจูงใจให้คนเข้ามาสู่ระบบนี้ ผมก็ 
ไม่แน่ใจว่าต้องมีแรงจูงใจอะไรบ้าง แต่ที่เรามักได้ยิน 
คือนักวิจัยที่เข้าไปทำางานกับเอกชน ผลงานจาก
การทำากับเอกชนของเขาควรจะนำามาเคลมสถานะ
ทางวิชาการได้ไหม ปัจจุบันการจะเคลมสถานะทาง
วิชาการจะมีอยู่ทางหน่ึง คือต้องมีงานตีพิมพ์หรือ
อะไรก็ว่าไป แต่ถ้าคนที่เข้าโครงการ Talent Mobility 
ทำางานร่วมกับบริษัทเป็นเวลา 8 เดือน – 2 ปี แล้ว

สร้างสรรค์อะไรออกมาได้ สามารถที่จะยื่นผลงาน
นั้นแล้วขอเคลมสถานะทางวิชาการได้ไหม ตรงนี้
ถ้าสามารถทำาได้ก็จะช่วยสร้างแรงจูงใจ หรือในฝั่ง
สถานประกอบการ การที่นักวิจัยเข้ามาร่วมโครงการ 
Talent Mobility แรงจงูใจกอ็าจจะตอ้งมองวา่นกัวจัิย
จะไดผ้ลประโยชนอ์ะไรกลับมาบา้ง กจ็ะชว่ยสร้างแรง
จูงใจใหเ้ขามากข้ึน ถา้จะมองอีกอันหนึง่กค็งเปน็การ
สรา้งปจัจยัพืน้ฐานทีส่อดคลอ้งกบัภารกจิของ Talent 
Mobility ภาคเอกชนพร้อมมั้ย ภาคสถาบันพร้อมมั้ย 
เพื่อช่วยผลักดันให้โครงการนี้สำาเร็จ

เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ดำารงตำาแหน่ง
วิชาการเป็นไปตามพันธกิจและเป้าหมายของแต่ละ
สถาบนัอดุมศกึษา รวมทัง้สง่เสรมิใหผู้ด้ำารงตำาแหนง่
วิชาการได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ 
จากการไปปฏิบัติงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม อัน
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ตลอดจนใชค้วามรู้ ทกัษะ และประสบการณ์
ที่ได้รับ นำามาถ่ายทอดให้แก่นิสิตนักศึกษา เพื่อ
ผลิตนิสิตนักศึกษาที่มีคุณภาพในการรองรับต่อการ
พัฒนาประเทศต่อไป ก.พ.อ. จึงได้มีการกำาหนด
มาตรฐานภาระงานของผูด้ำารงตำาแหนง่อาจารย์ ผูช่้วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
เพ่ือให้เป็นไปตามพันธกิจและเป้าหมายของแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลัก
เกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ดำารง
ตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ หน้า 66 เล่ม 132 ตอนท่ี 82 ง  
ราชกิจจานุเบกษา 20 สิงหาคม 2558
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vision

มุมมองต่อ Talent Mobility จากบุคลากรฝั่งมหาวิทยาลัยและ
เอกชนอีกคู่หนึ่ง คือ รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่าย
ระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มองว่า  
การเคลือ่นยา้ยกำาลงัคนระหวา่งมหาวทิยาลยัและภาคเอกชน จะทำาให้
เกิดประโยชน์ทั้งการพัฒนาคนและเศรฐกิจของประเทศ

และไมแ่ตกตา่งจากมมุมองจากฝัง่ธรุกจิ คณุวนสั แตไ้พสฐิพงษ ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือเบทาโกร มองว่า การเคลื่อนย้าย 
กำาลังคนในการพัฒนาคนและเศรฐกิจของประเทศ จะทำาให้เกิดความ
เป็นเลิศในการเข้าใจปัญหาและรู้จักวิธีการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า เพียงแต่การกำาหนดทิศทางและเป้าหมาย จะต้องชัดเจน 
ไม่สะเปะสะปะ

รศ.ดร. พีระพงศ์ ทีฆสกุล
รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์มองเห็นอะไรในโครงการ Talent Mobility
ก่อนอื่นต้องขอบคุณทาง สวทน. ท่ีเห็นความ

สำาคัญในเรื่องการพัฒนาคนควบคู่ไปกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ เพราะว่าการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ถ้าเราไม่ได้มี
การพัฒนาคนควบคู่ไปด้วย มันก็จะไปค่อนข้างลำาบาก 
เพราะที่ผ่านมาเราไม่ได้มีกลไกอะไรที่ชัดเจนทำาให้การ
ทำางานในแต่ละส่วน ต่างคนต่างทำาแยกกันทำา แล้วก็ไม่
ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรคนหรือมนุษย์ท่ีมีอยู่อย่าง
คุ้มค่า เรามีนักวิจัยอยู่เยอะมากเลย เมื่อเช้า ดร. พิเชฐ  
ดุรงคเวโรจน์ ก็เอาตัวเลขมาให้ดู ว่าเรามีนักวิจัยอยู่ใน
มหาวิทยาลัยเกือบทั้งหมด แล้วก็แต่ละมหาวิทยาลัย
ก็ต่างคนต่างวิจัยกันอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย การทำางาน
ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมก็น้อย ใช่ไหมครับ ทีนี้ถ้ามัน
เป็นอย่างนั้นต่อไปภาคอุตสาหกรรมก็จะขาดกำาลังคน
เพราะคนเก่งก็ไม่ได้ไปพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมัน
ก็ไม่เกิดการพัฒนา ทีนี้ผมมองว่าตรงนี้คือจุดเริ่มต้นที่

ดีมากนะครับ เราจะทำายังไงก็ได้ให้มีการผสมกลมกลืน
กันในหลายๆ ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา ชุมชน 
สังคม เราก็จะมีคนที่เคลื่อนย้ายกันไปทำางานร่วมกันอยู่
ตลอดเวลา มันจะช่วยให้คนทำางานมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้าง
ไกล เหน็โจทยเ์หน็แนวทางในการทำางาน แลว้กส็ามารถ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก็จะสามารถช่วยทำาให้ประเทศ
ดีขึ้นนะครับ

ที่ผ่านมามีอุปสรรคอะไร ที่ทำาให้คนในระบบมหาวิทยาลัย 
ในศูนย์วิจัย ไม่มีโอกาสออกไปในภาคอุตสาหกรรมได้

จรงิๆ จะพดูว่าปัญหา ผมกไ็มรู่ว่้าเป็นปัญหาหรอื
เปลา่ แตว่่าเป็นบทบาทของมหาวิทยาลัยท่ีมหาวิทยาลยั
ก็ทำาอยูอ่ย่างนัน้ ถา้บอกวา่เปน็ปัญหากค็งไม่เชงินะ กค็อื
อาจารย์ก็ต้องทำางานอยู่ในมหาวิทยาลัยก็เป็นบทบาท
ของเขา เพียงแต่ว่าประเทศเรายังต้องการการเชื่อมโยง
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมให้มากกว่า
ที่เป็นอยู่ ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอาจจะไม่
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ต้องเยอะนะ หรือว่าอาจจะมีอยู่แล้วก็เป็นไปได้ อย่าง
เช่นเวลาอาจารย์มหาวิทยาลัยจากต่างประเทศเขา
ทำาวิจัย ทำาวิจัยตีพิมพ์เสร็จ เอกชนก็จะมีหน่วยวิจัย
ของเขาเอง เขาก็สามารถมาอ่านงานวิจัยของอาจารย์
แล้วไปต่อยอดของเขาเองได้ อาจารย์ก็นั่งทำาวิจัยอยู่
ในมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่ง แต่ประเทศไทยไม่ได้เป็น
อย่างนั้น เอกชนที่มีศักยภาพท่ีจะทำาวิจัยเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมมีอยู่เฉพาะบริษัทใหญ่ๆ ไม่กี่บริษัทอย่างเช่น 
ทีเ่ราเหน็กันอยู ่อยา่ง Betagro, Western Digital, SCG 
และ PTTGC พอมองนอกจากนีไ้ปแลว้แทบมองไมค่่อย
เหน็ เพราะฉะนัน้มหาวทิยาลยักจ็ะตอ้งเขา้ไปมสีว่นรว่ม
ในการช่วยพัฒนาตรงนี้ให้กับภาคเอกชน ก็เลยมองว่า
ตรงนี้เป็นส่วนที่มหาวิทยาลัยจะต้องก้าวออกมาจากรั้ว 
ขณะเดียวกันภาคเอกชนก็จะต้องก้าวมาเจอกัน เพื่อให้
เกิดการทำางานที่ร่วมกันนะครับ

อาจารย์จะเห็นว่า มีแต่ภาคเอกชนแค่บางที่เท่านั้นที่เขาเห็น
ความสำาคัญตรงนี้ อะไรที่ยังเป็นอุปสรรคที่ทำาให้ภาคเอกชน
ส่วนอื่นๆ ยังไม่เห็นจุดนี้

เอกชนของประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่อง
ของการผลิต การผลิตโดยที่ไม่ได้เน้นเรื่องการพัฒนา
เทคโนโลยี ผลิตแล้วก็ขาย เพราะฉะนั้นการมองเรื่อง
การพัฒนางานวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมยังมีน้อยอยู่ 
ยกเว้นบริษัทใหญ่ๆ เพราะเขาจะมองว่าอะไรท่ีผลิต
แล้วไดเ้ร็ว เขาก็จะมุง่ไปทางนัน้ จะไมร่องานวจิยั เพราะ
ระยะเวลาทำางานวจิยัใหเ้อกชนบางทใีชเ้วลาเปน็ป ีดงันัน้  
ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่ผมคิดว่ามาเจอกันได้ แล้วก็
ปรับจูนให้ตรงกันเพียงแต่ต้องมาคุยปรับความเข้าใจให้
ตรงกัน แล้วก็มีกลไกที่เสริมกัน แต่ผมคิดว่าปัจจุบันดี
ข้ึนเยอะนะครับ ตา่งจากเมือ่สบิปทีีผ่า่นมา มหาวทิยาลยั
ต่างๆ ก็พยายามที่จะปรับตัว ที่จะมาทำางานร่วมกันกับ
ภาคเอกชน ดีขึ้นเยอะเลยครับ ถึงแม้มันจะยังไม่ถึงจุดที่
ว่าดีที่สุด หรือว่าดีมากเท่านั้นเอง มีแนวโน้มครับ แต่ว่า
เราเริม่ตน้แล้ว เราตอ้งเหมอืนกบัวา่ผลกัโมเมนตัม้ใหม้นั
ไปให้แรงขึ้นนะครับ อย่าหยุดหรือว่าอย่าไปช้าๆ

คล้ายกับว่า KPI ของมหาวิทยาลัยมีแค่ตรงเปเปอร์ ทำาให้
อาจารย์ ไม่เห็นความจำาเป็นตรงนั้นด้วยหรือเปล่า 

จริงๆ แล้วก็เป็นธรรมชาติของมหาวิทยาลัย 
ธรรมชาตหิรอืภารกจิของมหาวทิยาลยักค็อืการสอน การ
สรา้งองคค์วามรู ้การสร้างองค์ความรู้ก็จะมาจากงานวิจยั  
สรา้งงานวจัิยแล้ว จะวดักนัยงัไง กจ็ะวัดว่างานวิจยัไดร้บั
การประเมินคุณภาพดี หรือไม่ดี ถ้าอาจารย์ทำาวิจัยแล้ว
อาจารย์มีการตีพิมพ์ใน Journal ที่ดี มี Peer Review 
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วา่งานของอาจารยม์คีณุภาพ เขาก็จะประเมนิจากตรงนี ้ 
ซึ่งผมมองว่าเป็นแค่กลางน้ำา ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยใน 
ต่างประเทศอาจารย์ทำาอยู่แค่นี้บางทีก็พอแล้วนะ lab 
เอกชนเขามาหยิบ paper ของอาจารย์ไปแล้วเอาไป
ต่อยอด อาจารย์ก็ทำาวิจัยเชิงพ้ืนฐานไปเร่ือยๆ แต่ว่า
บ้านเรามันไม่พอแค่นั้น อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าเอกชน
ยังไม่มีศักยภาพ ยังไม่มี lab ยังไม่มีนักวิจัยท่ีจะดึงไป
ต่อยอด เพราะฉะนั้นเราต้องก้าวออกไปอีก ต้องก้าว
ออกไปมากกวา่น้ัน ทำาใหเ้ยอะขึน้โดยทีไ่ปรว่มกนัพฒันา 
ส่วนหนึ่งก็คือคนต้องย้ายตัวเองออกไปเจอโจทย์ ไปทำา 
วิจัยที่โรงงาน เสร็จแล้วก็เอากลับมาหานักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยทำา เพิ่มขยายผลให้มากขึ้น อันนั้นเป็นสิ่ง
ที่เพิ่มเติม 

แต่ปัจจุบันพอเราพูดถึงเรื่อง KPI ซึ่งจริงๆ แล้ว  
สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิณคุณภาพการ
ศกึษา (สมศ.) เขาก็พยายามผลกัดนัในเรือ่งของการเอาผล
วจิยัไปสู่การใชป้ระโยชน ์เพราะว่าโอเค ตพิีมพ์กแ็ค่กลาง
น้ำา ปลายน้ำามนันำาไปสูก่ารใช้ประโยชน์อยา่งไร ก็เป็น KPI 

ของมหาวิทยาลัย จริงๆ แล้วตรงน้ีควรจะเป็นงานวิจัย 
ของหน่วยงาน ไม่ใช่ KPI ของคน เพราะว่างานวิจัย
พอเราทำาออกมาแล้วไม่ใช่ว่าทุกคนทำาเสร็จเอาไปใช้
ทันที งานบางชิ้นอาจารย์ทำามา 10 ปี 20 ปี จนชั่ว
ชีวิตเกษียณออกมาแล้วเพิ่งไปใช้ แต่พอเอาไปใช้แล้ว
เนี่ยมันก็คล้ายๆ กับ Bingo เลยล่ะ เพราะฉะนั้นไป
วัดว่าอาจารย์ทุกคนต้องทำาการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
มันก็ลำาบาก แต่ว่าเราสามารถวัดที่หน่วยงานได้ว่า  
หน่วยงานนี้มีกลไกอะไรที่จะเอางานวิ จัยอะไรที่
มหาวทิยาลยั ท่ีอาจารย์ทำาแลว้ผลักไปสูก่ารใช้ประโยชน์
บ้างใช่ไหมครับ เราก็มีตรงนั้นอยู่ แล้วเราก็มีกลไกที่จะ 
ขับเคลื่อนตรงน้ี ไม่ว่างานวิจัยท่ีนำาไปใช้ประโยชน์กับ
ชมุชน เชน่ ไปพฒันาชมุชน พฒันาทอ้งถิน่ เรากม็หีนว่ยงาน 
ทีจ่ะทำาตรงนี ้แล้วเรากใ็ห้ทุนอาจารย์ดว้ยนะ ถ้าอาจารย์
มีงานวิจัยที่ดีๆ สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ เราก็ให้
เงินไปเป็นคล้ายๆ กับเขาเรียกเป็นหน่วยงานวิชาการ 
แตเ่ป็นการถา่ยทอดเทคโนโลยจีากงานวจิยัของอาจารย ์ 
ไปสู่ชุมชนท้องถิ่นหรือกับภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม 
เราก็มีกลไกไม่ว่าจะเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ ซึ่งใน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เราจะมีอุทยาน
วทิยาศาสตร ์แลว้ในอทุยานวทิยาศาสตรเ์รามตีัง้แตเ่รือ่ง
ของ Office of Industrial Liaison ก็คือไปหาประโยชน์
จากภาคอุตสาหกรรมมา แล้วก็มาทำางานวิจัยร่วมกัน 
หรือว่าไปทำางานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาถ่ายทอดให้เกิดการ
ใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเรื่องของสิทธิบัตรที่จดแล้วไปขาย 
อย่างนี้คือการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น รวมทั้งการ
สร้างผู้ประกอบการด้วยการบ่มเพาะธุรกิจด้วย ก็เป็น
กลไกที่เราทำาอยู่

อันนี้คือเหมือนเป็นนโยบายของ ม.อ. ใช่ไหม และมีกลไกอื่น 
เสริมหรือไม่

นโยบายของเราก็คือผลักดันว่านโยบายท่ีจะ
สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้ ไปสู่การใช้ประโยชน์
ในสังคม ด้านการสร้างรายได้ ด้วยการนำาไปสู่เชิง
พาณิชย์ กลไกหลักๆ ก็คืออย่างอุทยานวิทยาศาสตร์
ท่ีมีท้ังเรื่องของการติดต่อกับภาคอุตสาหกรรม เรื่อง
ของการจัดการเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องของ
การบ่มเพาะธุรกิจ เป็นต้น แล้วอนาคตมันจะมีส่วน
ที่ทำาวิจัยร่วมกับภาคเอกชนเลย ก็คือเอางานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย กับภาคเอกชนมาทำางานร่วมกัน แล้ว
ก็มีโรงงานต้นแบบ สำาหรับเอกชนที่เป็น Start up ที่
ยังไม่มีโรงงาน แต่ว่าจะเอางานวิจัยท่ีเพิ่งเสร็จ มา 
ทดลองเพื่อผลิตขาย แต่ยังไม่มีงบประมาณที่จะสร้าง
โรงงานใหญ่ๆ เราก็จะมีโรงงานต้นแบบให้ เพื่อที่จะ 
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เป็นบริการให้ผู้ประกอบการสามารถทดลองแล้วก็นำา
ไปสู่การขาย หรือว่าผลิตในเชิงการค้าได้ในระยะเริ่มต้น  

ส่วนเรื่อง Talent Mobility เราก็ทำาเป็นระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยที่จะให้อาจารย์ใน ม.อ. สามารถไป
ทำางานอยูใ่นภาคเอกชนไดสู้งสดุ 2 ปี กคื็อไป Full Time 
ได้ 2 ปีเลย แต่ว่าต้องทำาสัญญาปีต่อปีได้สองครั้ง หรือ
ว่าจะอยู่เป็นชั่วครั้งชั่วคราว เป็น Part Time ก็ได้ แต่ว่า
สูงสุดเนี่ย Full Time 2 ปี ส่วนขั้นต่ำาก็ไม่มี แล้วแต่เป็น
รายไป บริษัทขนาดใหญ่ขนาดเล็กเขาต้องการให้เราไป
อยู่นานขนาดไหน ก็เป็นการเจรจาเป็นรายๆ ไป อันนี้
เป็นหลักๆ ที่ ม.อ. ทำา เพื่อเป็นการเชื่อมกับภาคเอกชน 
แล้วก็ทำาให้เกิดการทำางานร่วมกัน

การกำาหนดระยะเวลาที่ 2 ปี เพื่อบังคับไม่ให้เกิดการที่คนย้าย
ไปภาคเอกชนหมดหรือเปล่า 

ก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่ผมไม่ได้เป็นห่วงมาก สองปีก็
ตั้งไว้เป็น maximum ส่วนหนึ่งก็คือว่าเราคิดว่าสองปีนี่
นา่จะเหมาะสม ถา้ไปนานกว่านีน้ี ่ถ้าเราไมก่ำาหนดไว้เลย
หรือไปนานเกิน อาจารย์ก็จะไม่กลับมามหาวิทยาลัยก็
จะเกดิปัญหาตอ่การขาดกำาลงัคน แตผ่มไมค่ดิวา่มนัเปน็
ปัญหาหลัก สองปีเราก็คิดว่าเป็นเวลาที่น่าจะเหมาะสม 
เพราะอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการใช้ระเบียบตรงนี้ จริงๆ 
ระเบียบตรงนี้เราก็ใช้ไกด์ไลน์จาก สวทน. ที่ทำามา แล้ว
มาปรับเล็กน้อยเท่านั้นเอง

ช่วยวาดภาพให้เห็นหน่อยได้ ไหม สมมติว่ากลไกของ Talent 
Mobility มันเกิดเต็มรูปแบบจะเกิดอะไรขึ้น

ถ้ากลไกของ Talent Mobility เกิดเต็มรูปแบบ 
เท่าท่ีผมจินตนาการนะครับ ก็จะมีคนว่ิงเข้าว่ิงออก
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น มันก็
จะทำาให้การทำางานเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้น คือไม่เป็น
เนือ้เดยีวเตม็รอ้ยเปอรเ์ซน็ตแ์ตก็่เป็นเนือ้เดยีวกันมากขึน้ 
กค็อือาจารยไ์ปอยูใ่นภาคอุตสาหกรรมไปพฒันาใหภ้าค
อุตสาหกรรมเข้มแข็ง ภาคอุตสาหกรรมเข้มแข็งแล้ว เรา
ก็จะมีรายได้เยอะขึ้น สามารถจ้างคนมาทำาเป็นนักวิจัย 
ทำาเป็น Research Lab อยู่ในบริษัทได้ อาจารย์กลับ
มาสู่มหาวิทยาลัยก็มี link กับบริษัท มี link เสร็จก็อาจ
จะมโีจทยเ์อากลบัมาทำาในมหาวิทยาลยั เอาโจทยม์าทำา
ก็สามารถที่จะรับนักศึกษามาทำา เป็นบัณฑิตศึกษามา
ช่วยในเรื่องของการวิจัย ก็เป็นการพัฒนากำาลังคน เด็ก
ทำางานวจิยันีไ้ดผ้ลออกมาด ีก็กลับไปใช้งานกับบริษัทได้
อกี เดก็นีก่อ็าจจะไปทำางานกบับรษิทันีก้ไ็ด ้เปน็คลา้ย ๆ  
กับ Ecosystem นะ ถ้าผมมองนะ มันก็ต้องใช้เวลาอีก
เยอะพอสมควรกว่าจะเป็นลักษณะนั้น

สงสัยว่า ทำาไมอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ข้ามไปทำางานเอกชนล่ะ
ครับ ทั้งที่แรงจูงใจก็ดูมากกว่า

ในปัจจุบันใช่ไหมครับ ในปัจจุบันเนื่องจากไม่มี
อะไรเป็นแรงจูงใจให้อาจารย์ไปทำาภาคเอกชนอย่าง 
เปน็หลกัเปน็ฐาน จรงิๆ มอียูใ่นนามของสว่นตวักม็เียอะ 
นะครบั อาจารย์ไป consult ให้เอกชน มรีายไดเ้ข้าตวัเอง 
ก็มีเยอะ ก็มีมาตั้งนานแล้ว ระเบียบหรืออะไรที่มี
อยู่ ความจริงแล้วในมหาวิทยาลัยหลายแห่งเอื้อให้นัก
วิจัยไปทำางานกับเอกชนนะ บางมหาวิทยาลัยให้ไปอยู่  
1 สัปดาห์ ก็มีนะครับ แต่ก็อาจจะลดเงินเดือนหน่อย 
เพราะเขาไปรับเงินเอกชน อย่างนี้ก็มี แต่ว่าตรงน้ีจะ
ชว่ยอยา่งเตม็ทีเ่ตม็ระบบ ทีผ่า่นมาอาจจะไมเ่หน็ในภาพ
กว้างทั้งหมด หรือผลกระทบทั้งหมด มันยังไม่มีระบบที่
ชัดเจนก็ต่างคนต่างไป มันก็มีอยู่แล้วนะครับ 

แล้วก็คำาถามที่ว่าทำาไมอาจารย์ไม่อยากไปทำา
ใช่ไหมครับ จริงๆ มันก็มีหลายสถานการณ์ยกตัวอย่าง
เช่น มหาวิทยาลัยบางแห่งหรืออย่างใน ม.อ. เอง ก็จะมี
วัฒนธรรมวา่อาจารยช์อบทำางานอยูใ่น Lab แล้วทำาวจิยั
อยู่แต่ใน Lab เสร็จแล้วก็ตีพิมพ์แล้วก็จบ ก็เป็นปัญหา
หนึ่ง แต่ถ้าอาจารย์เหล่านี้ได้ไปเจอภาคอุตสาหกรรมท่ี
ตรงกับงานวิจัยที่เขาทำา อาจารย์จะเปลี่ยนความคิดเลย
ว่า ฉันทำางานนี้มาตั้งเยอะนะ งานนี้สามารถเอาไปใช้
ตอบโจทย์ตรงนี้ได้เลยก็มีครับ ถ้าเกิดเขาได้เจอกัน ได้
คุยกัน เพราะฉะนั้นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยคือคล้ายๆ 
กับการจับคู่ให้ภาคเอกชนกับอาจารย์ได้เจอกัน พอเจอ
กันอาจารย์มีอะไร จะทำาวิจัยอะไรกับภาคเอกชนก่อน 
ก่อนที่จะทำาวิจัยด้วยโจทย์เหมือนเคย ปัจจุบันอาจารย์
นั่งทำาเองนึกเอง อ่านบทความแล้วก็ดู เออตรงนี้มันมีที่
ยังไม่ทำา อาจารย์ก็ทำา ทำาไปอาจจะได้ 10 ชิ้น 20 ชิ้น 
แต่ว่าบางทีใช้ประโยชน์ได้แค่ชิ้นเดียว หรือไม่ได้เลยก็มี
นะครับ แตถ่า้จบัคูใ่หเ้จอกบัเอกชนไดโ้จทยต์รงๆ ทำาโดย
มพีืน้ฐานทีด่มีาแล้ว มงีานวจิยัทีเ่ปน็พืน้ฐานทีอ่าจารยท์ำา
มาอยู่แล้วเนี่ย ตรงนั้นมันต่อยอดไปสู่การพัฒนาได้ แต่
ถ้าเปน็อาจารยใ์หม่ๆ  อาจารยก์อ็าจจะสรา้งฐานโดยการ
สรา้งงานวจิยับางสว่นทีอ่ยากจะทำา หรอืวา่ไปดโูจทยข์อง
เอกชนก่อนแล้วขยับมาทำาร่วมกับเอกชน
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วนัส แต้ไพสิฐพงษ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือเบทาโกร

มีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการโยกย้ายนักวิจัยหรือาจารย์  
แม้กระทั่งนักศึกษาเข้าไปทำางานร่วมกับภาคเอกชน

ผมคดิวา่การโยกยา้ยภาคการศกึษาเขา้ไปเรยีนรู ้
ภาคอุตสาหกรรมต้องเกิดขึ้นตั้งแต่ระดับนักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 หรือปีที่ 2 เบทาโกรทำางานร่วมกับมหาวิทยาลัย
หลายแห่ง ผมคิดว่าถ้ารอให้เขาเรียนจบแล้วมาหา
ประสบการณ์ตอนทำางานจริง มันจะช้าไปไหม 

สำาหรับโครงการ Talent Mobility ผมรู้สึกว่า
ปัญหาเป็นกลไกภายในมากกว่า กลไกหรือระเบียบ
ภายในมหาวิทยาลัยเอื้อไหม ถ้าเอื้อ เรื่องนี้จะเกิดเอง
ลอยๆ ไม่ได้ อย่าง มจธ. ผมชื่นชมวิธีคิดของเขามาระ
ยะเวลาหนึ่งแล้วจนกระทั่งมีโครงการเกิดขึ้นมา แล้วถ้า
เราแคเ่ซน็ MOU กนัเฉยๆ สิง่ทีเ่รยีกวา่ Talent Mobility 
จะเกดิไดห้รือไมถ้่าไมม่กีลไกในการผลกัดนัและวางแผน 

คุณมองอย่างไร ถ้ามีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนให้
บริษัทดึงนักวิจัยไปทำางานได้ง่ายขึ้น ระยะเวลามากขึ้นโดย 
ไม่ติดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 

ถ้าเผื่อ สวทน. ช่วยได้ มันดีอยู่แล้วครับ แต่ผม
ไม่แน่ใจว่าจุดที่เรากำาลังพูดถึงนี้เป็นจุดคันจริงๆ ของ
ภาคอุตสาหกรรมหรือไม่ เป็นจุดคันของเอกชนกับ
มหาวิทยาลัยหรือไม่ แต่ถามว่าทำาแบบนี้แล้วมันช่วยได้
มั้ย คำาตอบคือมันช่วยได้ แต่ตรงนี้เป็นจุดคันหรือเปล่า 
ผมไมแ่น่ใจ เพราะในมหาวทิยาลัยเองผมคดิวา่เขาไมรู่ส้กึ 
ว่าถูกกระตุ้นให้ทำาสิ่งนี้ ยังถกเถียงกันไม่จบเลยว่าเมื่อ
อาจารย์หรือนักวิจัยออกไปทำางานร่วมกับภาคเอกชน
แล้วเขาสามารถนำาผลงานไปขอสถานะทางวิชาการได้
หรือเปล่า ยกที่หนึ่งเถียงกันให้จบก่อนว่าเมื่ออาจารย์
ออกไปทำางานรว่มกบัภาคเอกชนแลว้เคลมวา่เปน็ผลงาน
ทางวิชาการได้ไหม ถ้าได้ตรงนี้ไปแล้ว ยกต่อไปค่อยมา
พดูกนัวา่กลุ่มเป้าหมายคืออะไร เช่น ตอ้งทำาจำานวนมาก
นอ้ยเทา่ไหร ่อตุสาหกรรมไหนเปน็หัวหอกในการนำาทาง 
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แลว้คอ่ยไปทำากลยทุธอี์กทหีนึง่ สำาหรับผมแลว้มนัช่วยได้
ไหม มันช่วยได้ แต่สำาหรับผมมันยังไม่ใช่จุดคัน ณ วันนี้ 
ไม่ใช่จุดคันของระบบ
จุดคันของระบบคืออะไร

ผมวา่คงเปน็วธิคีดิของมหาลยัมัง้ทีเ่ขายงัรูสึ้กวา่..  
ถา้ผมเปรียบเทยีบเปน็บรษิทั เขาเปน็บริษทัทีม่แีตห่นว่ย
ผลิต แต่ไม่มีหน่วยการตลาด ทุกคณะมีวิชาความรู้เต็ม
ไปหมดเลย แต่หน่วยการตลาดแทบจะไม่มีเลย แทบทุก
คณะที่ผมไปคุยด้วยต้องการเงินนะ บ่นว่ารัฐบาลให้เงิน
น้อยลง เขาต้องหากันเองมากขึ้น พอเขาต้องหากันเอง
มากขึ้นแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง ก็เร่ิมท่ีงบการเงิน คุณขาด
เงินหรือเปล่า ในอดีตคุณมีที่มาของเงินยังไง เขายังไม่รู้
สึกว่า ถ้าทำาสิ่งนี้แล้วจะได้ทุกอย่าง ได้เงินเข้าคณะด้วย 
อาจารย์ได้ความรู้ เด็กได้ประสบการณ์จริง พอเขาขาด
วิธีคิดตรงนี้มันจึงไปค้างอยู่ตรงนั้น 

เวลาไปคุยกับลูกค้า เวลาไปจีบลูกค้าเราต้องรู้
ว่าลูกค้ามีความต้องการอะไร แต่เมื่อลูกค้าบอกความ
ต้องการไปไม่กี่ข้อ เราก็ต้องเพิ่มเติมให้ได้ว่า คุณยังขาด 
ส่ิงนี้อยู่นะ เหมือนเราเป็นหมอ ถ้าเรามัวไปถามเขา 
อยูเ่ร่ือยวา่คณุตอ้งการอะไร ลูกค้ากจ็ะไมค่่อยศรทัธาเรา 
เพราะเขาบอกอะไรไปเรากไ็มรู่จ้รงิ แตถ่า้เรามโีฟกสั เรา

จะบอกได ้เราสามารถเตมิส่ิงนัน้สิง่นีใ้หเ้ขาได ้อยา่งเวลา
เราเดินเข้าไปในโรงงานที่ซื้อเนื้อสัตว์เราไปแปรรูป เรา
เดินเข้าไป เราบอกเขาได้เลยว่าคุณต้องแก้ไขอะไรบ้าง

ถ้ า ให้ ผมแนะนำ า  ผมอยาก ให้ ไ ปคุ ยกั บ
มหาวิทยาลัยที่เขาทำาเรื่องพวกนี้ได้ดีอยู่แล้ว ว่าเขาใช้
วิธีการอย่างไร แล้วเอาวิธีการที่มหาวิทยาลัยทำาอยู่
แล้วมาขยายผลกับมหาวิทยาลัยอื่น มันจะได้มีโมเดลที่
ชัดเจนว่าเรากำาลังทำาอะไรอยู่ ผมแฮปปี้กับ มจธ. มาก 
เขาทำา practice school ตอนนี้ที่ มจธ. สร้างมาอีกตึกที่
สาธร เขามี 20 ชั้น ใน 1 ชั้นจะมีคลัสเตอร์อยู่ เรากำาลัง
ช่วยอาจารย์เขาเหมือนกันในคลัสเตอร์อาหาร เราเอง 
ที่เป็นบริษัทใหญ่ เราจะไปเชิญบริษัทใหญ่ 4-5 บริษัท
มาอยู่ด้วยกันได้อย่างไร แล้วบริษัทใหญ่แต่ละแห่งให้ไป
เชิญบริษัทย่อยๆ มาอีก ในพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร 
ทำาอย่างไรให้บริษัท 20 แห่ง มานั่งด้วยกัน แล้วมาเจอ
กัน ทำางานวิจัยด้วยกัน มีการกระตุ้นเป็นโปรเจ็คต์ นี่คือ
การสร้างดีมานด์ เมื่อเกิดโปรเจ็คต์แล้ว มันต้องมีใครใน
มหาวิทยาลยับอกว่าโปรเจ็คตน์ีม้นัเหมาะกบัใคร แลว้ให้
เขาไปทำาต่อกันอีกที ในกลไกแบบนี้ผมนึกออกว่าถ้ามัน
สำาเร็จมันจะเป็นยังไง 

ผมเคยช่วยงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
เขามปีญัหาอยา่งนีค้รบั เขาตอ้งการขายบรกิารให้
ได้มากขึ้น เราก็ไปขอเขาดูเอกสารว่าองค์ความรู้ 
ในอุทยานวิทยาศาสตร์นั้นแตกออกมาได้กี่เร่ือง 
แล้วองค์ความรู้เหล่านี้มันตรงกับอุตสาหกรรม
ไหน เพื่อให้เวลาเขาไปขาย ลูกค้าจะได้เข้าใจ
ว่าองค์ความรู้ที่เขาควรจะมีคืออะไร เพื่อความ
เข้าใจตรงกัน   

อยากให้ยกตัวอย่างงานวิจัยที่เบทาโกรกำาลังให้ความ
สนใจในปัจจุบัน

เอาเป็นว่าตอนนี้เราสนใจเรื่องอาหาร 
เราทำาธุรกิจซุป เพราะเรามีเนื้อสัตว์เยอะ เรา
จึงมีกระดูกเยอะ เราก็เอากระดูกต้มซุป เรา
กำาลังศึกษาทำาซุปเพื่อผู้ป่วย เราก็อยากได้ 
นักวิทยาศาสตร์ทำานองนี้ครับ
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statistic FEaturEs

Talent Mobility
การส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการจัดการจากภาค

รัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคการ
ผลิตและบริการ

ที่มา: รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการเรื่องนักเรียนทุนรัฐบาลด้าน วท. กุมภาพันธ์ 2556

ประเทศไทย บริษัทขนาด
กลางและเล็กมีบทบาทสำาคัญ
ในการทำาวิจัยและพัฒนา 

ไม่น้อยกว่าบริษัทใหญ่ 
แตกต่างจากเกาหลีท่ีบริษัทใหญ่มี

บทบาทสูงกว่ามาก

บุคลากร วทน. ระดับสูงมากกว่า 2,000 คน ติดสัญญาชดใช้ทุนรัฐบาล 
(นักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

สวทน. ภาคเอกชน 
มหาวิทยาลัยและ

สถาบันวิจัยของรัฐ
จึงร่วมกันส่งเสริม  
Talent Mobility

สถาบัน
อุดมศึกษา

สถาบันว�จัย
ของรัฐ

ภาคอุตสาหกรรม

ภารกิจของ Talents

• บร�ษัทใหญ�
• SMEs
• ว�สาหกิจชุมชน
• Start-ups/Spin-off

• ว�จัยและพัฒนา     • แก�ป�ญหาเชิงเทคนิค
• ว�เคราะห�ทดสอบและระบบมาตรฐาน   • การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ไทย เกาหลี

TOP 5 (23%)

TOP 20 (35%)
TOP 5 (40%)

TOP 20 (50%)

นักเร�ยนทุน วท. 
ที่สำเร็จการศึกษา (2533-2555)

นักเร�ยนทุน วท. 
ที่สำเร็จการศึกษา

แยกตามระดับการศึกษา

ทุนต�างประเทศ ทุนในประเทศ ป.เอก ป.โท ป.ตร�

2,110 คน

83 คน

1,618
คน

495
คน 17

คน

นักเร�ยนทุน วท. 
ที่สำเร็จการศึกษา (2533-2555)

นักเร�ยนทุน วท. 
ที่สำเร็จการศึกษา

แยกตามระดับการศึกษา

ทุนต�างประเทศ ทุนในประเทศ ป.เอก ป.โท ป.ตร�

2,110 คน

83 คน

1,618
คน

495
คน 17

คน

สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
ํ

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
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ตัวอย่างความต้องการจากการสำารวจเบ้ืองต้น พบว่ามีบริษัทพร้อมเข้าร่วมโครงการทันที 
ประสงค์รับ Talent กว่า 60 อัตรา ในสาขาต่างๆ โดยต้องการวุฒิปริญญาเอก 90%

กลไกดำาเนินการของศูนย์อำานวยความสะดวก
 Talent Mobility

Southern

North-Eastern

Northern

Central

TM 
Clearing Houses

สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันว�จัยของรัฐ

ภาคการผลิต/
บร�การ

กิจกรรมของศูนย�อำนวยความสะดวก
Talent Mobility 

• สอบถามและขอรับข�อมูลการสนับสนุน (TM Gateway)
• ว�เคราะห�ความต�องการ ประสานงานและ
  อำนวยความสะดวก (TM Intermediary)
• ประสานงานแบบเบ็ดเสร็จให�กับสมาชิก
  เพ�่อให�เกิดการจับคู�ระหว�างบุคลากรและ
  สถานประกอบการ (TM Clearing) 
• กระตุ�น สนับสนุนและส�งเสร�ม การเคลื่อนย�าย
  บุคลากรให�เกิดประโยชน�สูงสุด (TM Motivation)

ระยะเวลาปฏิบัติ
งานที่ต�องการ

Economics

Food Science
Software

Molecular Biology

Physics

Biotechnology

Nanotechnology

• 1 ป� (70%)
• 2 ป� (20%)
• 3 ป� (10%)

Innovation Management
Chemistry/Chemical Engineering

Bioenergy
Materials Science

Engineering
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การตัดไม้ทำาลายป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดไม้ทำาลายป่าฝนมีผลกระทบอย่างมาก
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นักวิทยาศาสตร์ต่างได้ประเมินแล้วว่าการสูญเสีย 
พื้นที่ป่าและการเปลี่ยนแปลงอันส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ของผืนดินนั้น จะเกิดผลกระทบ
ของการปล่อยก๊าซ CO

2
 เป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ 23 ของการปล่อยก๊าซ CO

2
 อันเกิดจาก 

กิจกรรมของมนุษย์ หรือเท่ากับร้อยละ 17 ของผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตลอดระยะเวลา 100 ปีที่ผ่านมา 

เมื่อเรายังเป็นเด็กจะถูกสอนที่โรงเรียนเสมอว่าต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซ CO
2
 จาก

ในอากาศ ใช้พลังงานจากการสังเคราะห์แสง ดูดซับแสงอาทิตย์ และกักเก็บก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในลำาต้นและราก โดยที่กล่าวมานี้เป็นส่วนหนึ่งของวงจรคาร์บอน 

อย่างไรก็ตาม ป่าที่สมบูรณ์แล้วไม่ได้มีความต้องการดูดซับก๊าซ CO
2
 จากในอากาศ

มากนัก เนื่องจากมันได้เติบโตเต็มที่แล้วนั้น แต่เมื่อต้นไม้แต่ละต้นตายไปและได้เน่าเปื่อย
หรือถูกเผาไป ก๊าซ CO

2
 ที่มันได้กักเก็บไว้ในรากและลำาต้นก็จะถูกปลดปล่อยออกมาอีกครั้ง 

หรือจะกล่าวได้อีกในแง่ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น สิ่งสำาคัญของป่า
ที่สมบูรณ์ไม่ใช่อยู่ที่ปริมาณ ก๊าซ CO

2
 ที่ป่า

นั้นจะลดได้จากอากาศ แต่มาจากการที่ป่า
เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนตามธรรมชาติ ถ้า
ป่าถูกทำาลายไปคาร์บอนปริมาณมหาศาลจะ
ถกูปลดปลอ่ยออกมากลบัสูช่ัน้บรรยากาศ สง่
ผลให้ปริมาณของคาร์บอนเพิ่มสูงขึ้น 

ต้นไม้และป่า

global warming
ดร.ศรีฉัตรา ไชยวงค์วิลาน
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เมื่อเทียบป่ากับต้นไม้ที่ถูกปลูกในบริเวณที่ไม่มีต้นไม้อื่นใดอยู่มาก ต้นไม้จะดูดซับ 
ปริมาณก๊าซ CO

2
 ในอากาศได้มากกว่าป่า เพราะมันต้องการสารอาหารอย่างเต็มที่ 

ในขณะที่กำาลังเติบโตขึ้น จึงทำาให้เข้าใจได้ว่าต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับคาร์บอน (Carbon Sinks) 
ที่สามารถดูดซับก๊าซ CO

2
 ได้มากถึงหนึ่งในสี่ของก๊าซ CO

2
 ที่ปลดปล่อยจากกิจกรรม 

ของมนุษย์ 

ไม่ต้องสงสัยว่า ความสัมพันธ์ระหว่างต้นไม้และพื้นที่และอุณหภูมิของโลกนั้นจะ 
ซับซ้อนเกินกว่าจะตั้งคำาถามที่อ้างอิงกับความสำาคัญแค่เพียงว่าปริมาณก๊าซ CO

2
 ที่ดูดซับ

นั้นทำาได้มาก-น้อยเท่าไหร่? ป่าถึงแม้จะดูดซับก๊าซ CO
2
 ได้น้อย แต่การทำาลายมันกลับ 

จะส่งผลกระทบที่แย่ยิ่งกว่ามากนัก

เรียงเรียงจากบทความ How do trees and forests relate to climate change? โดย The Guardian 

อา่นเพิม่เตมิไดท้ี ่http://www.theguardian.com/environment/2011/feb/11/forests-trees-climate

เกี่ยวข้องอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ? 
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